



24 เม.ย. 2557

ฉบับประจำวันที่.....หน้า.....1:16

การเมืองฆ่าโหด
กวีเสื้อแดง
'ไม้หนึ่ง ก.กุนที'

ถักยิ้งอกอาหารร้านอาหารกึ่ง
 สอ.รส.ที่วางมือบปะทะมือบ
 นปช.สู้ก่อแม่หักฉิณวางมือ

สถานการณ์การเมืองไทยเดือดต่อเนื่อง คนร้าย
 ร้ายลิดชีพ "ไม้หนึ่ง ก.กุนที" กวีเสื้อแดงดับ
 อนกลางกรุง ขณะออกจากร้านอาหารย่าน
 ซอยลาดปลาเค้า 24 สอ.รส. ★ มีต่อหน้า 16

การเมือง

☆ ต่อจากหน้า 1

ไฟเขียวต่ออายุ พ.ร.บ.มั่นคง 2 เดือน ชง ครม. เห็นชอบ 29 เม.ย. อ้างสถานการณ์ กปปส.-นปช. ต่อแนวโน้มปะทะเดือด เสื้อแดงลุยเปิด 8 เวทีย่อยต่างจังหวัด ก่อนเคลื่อนพลบุกกรุง ลั่นแม่ "ทักษิณ" วางมือก็ไม่หยุดต่อสู้ ปปป.ตามลัทธิ "ยิ่งลักษณ์" ขึ้น ป.ป.ช.ฟันละวันการปฏิบัติหน้าที่ฐานปล่อย สอ.รต. ออกแถลงการณ์ถล่มองค์กรอิสระ "เทือก" ปิดเกม เช็กบิลรัฐบาลไม่ลงภายในเดือน เม.ย. ส่อลาถกขานำมือต่อเตรียมประกาศแผนเลือกตั้งรัฐบาล 30 เม.ย

สถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการลอบยิงระเบิดเอ็ม 79 ใต้บ้านย่านถนนแจ้งวัฒนะของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุดคนร้ายก่อเหตุถูกออกยิง "ไม้นิ่ง ก. กุณที" กวีเสื้อแดงดับอนาคกลางกรุง

★ คนร้ายบุกยิงกวีเสื้อแดงดับอนาค

เมื่อเวลา 18.40 น. วันที่ 28 เม.ย. ร.ต.ท. ณัฐชาติ บดีรัฐ พงส.สน. โชคชัย รับแจ้งเหตุคนร้าย 2 คน ช้อนท้ายรถจักรยานยนต์ใช้ปืนยิงลูกค้าบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ที่ลานจอดรถหน้าร้านอาหารครกไม้ไทยลาว เลขที่ 8 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อม พ.ต.ต.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ รอง ผบ.ช.น. พ.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ ผบ.ก.ส.บ.ช.น. พบรถกระบะฮิซุซุ สีดำ หมายเลขทะเบียน 2 กค 9811 กรุงเทพมหานคร มีรอยกระสุนปืนที่กระจกหน้าฝั่งที่นั่งคนขับ 4 รู และกระชกประตูด้านคนขับ 1 รู พบปลอกกระสุนปืน 9 มม.ตกอยู่ 3 ปลอก เก็บไว้เป็นหลักฐาน บนพื้นใกล้ตัวรถมีรอยหยดเลือด ส่วนคนเจ็บพลเมืองดีช่วยนำส่ง รพ.เมโยเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อนายกมล ดวงผาสุก 45 ปี หรือ "ไม้นิ่ง ก. กุณที" กวีเสื้อแดงกลุ่มปัญญาหน้าศาล อยู่บ้านเลขที่ 66/103 หมู่ 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตรวจสอบบาดแผลเบื้องต้นพบถูกยิงเข้าที่หน้าอกทะลุหลัง 1 นัด

★ ดักยิงขณะออกจากร้านอาหาร

สอบสวนนายไธรม พรหมมาลา อายุ 26 ปี ทราบว่า ได้ยินเสียงปืน 4-5 นัด จึงหันมาดู พบคนร้าย 2 คน สวมหมวกไหมพรม คนยิงสูงประมาณ 170 ซม. ลงมายิงแล้ววิ่งไปซ่อนท้ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ไชมิค สีบรอนซิ่งเงิน ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ส่วนผู้ขับซึ่งสวมเสื้อลายสกอตสีแดง หลบหนีไปทางปากซอยลาดปลาเค้า 24 เบื้องต้นพบผู้ตายมารับประทานอาหารที่ร้านกับเพื่อนรวม 4 คน หนึ่งในนั้นคือ นางสุดา รั้งกุพันธุ์ อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังรับประทานอาหารเสร็จทั้งหมดเดินทางกลับขึ้นรถ ขณะผู้ตาย

กำลังขึ้นรถที่ลานจอดรถ มีเสียงปืนดัง 4-5 นัด ก่อนพบผู้ตายนอนฟุบจมกองเลือดอยู่กับพื้น จึงรีบนำร่างส่งโรงพยาบาล

★ เผยประวัติร่วมแก้ไข ม.112

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกมล หรือ "ไม้นิ่ง ก. กุณที" เป็นชาว อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างชื่อเสียงจากการมีบทกวีตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ต่อเนื่องหลายปี เป็นกวีขวัญใจคนเสื้อแดง ได้รับฉายากวีราษฎร เป็นแนวร่วม 29 มกรา ปลดปล่อยนักโทษการเมืองที่ยื่นข้อเสนอให้ผลักดันการปลดปล่อยนักโทษการเมืองทันทีทุกกรณี รวมถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นกวีรายแรกที่ประกาศตัวเป็น "แดง" เนื่องจากความไม่พอใจอำนาจนอกระบบ ความยุติธรรม 2 มาตราฐาน และระบอบอำมาตย์อภิสิทธิ์ชน ที่ผ่านมาเคยเข้าร่วมการชุมนุม นปช.ที่สะพานผ่านฟ้าฯ เป็นผู้รวบรวมเลือดของคนเสื้อแดงไปเทที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์ และนำไปผสมปูนมาเป็นปืนรูปปืน นายนามทอง ไพรวัลย์ คนขับแท็กซี่ที่ฆ่าตัวตายด้านรัฐประหาร หลังจากเหตุสลายชุมนุมที่ราชประสงค์ ได้หลบหนีไปตั้งหลักในประเทศเพื่อนบ้าน โดยบทบาทที่ได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดคือ การเป็นแกนนำในกลุ่มปัญญาหน้าศาล ร่วมกับนางสุดา รั้งกุพันธุ์ อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือนักโทษข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามมาตรา 112 ปัจจุบัน นายกมลเป็นแนวร่วมของศูนย์ประสานงานเพื่อประชาธิปไตย (ศปป.) ร่วมกับนางดารุณี กฤตบุญญาสัย มีการแถลงข่าวท่าทีของกลุ่มทุกสัปดาห์และจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์เอเชียอ็พเทคร่วมกับนางสุดา ก่อนถูกยิงเสียชีวิต

★ เสื้อแดงยื่นชิงไว้้อาลัย

ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล ลาดพร้าว ระหว่างการแถลงข่าว "ถลกหนังเทือก" ประจำวันของกลุ่ม นปช. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขานุการ นปช. ประกาศแจ้งข่าวการเสียชีวิตของนายกมล ดวงผาสุก หรือ "ไม้นิ่ง ก. กุณที" ให้มวลชนเสื้อแดงรับทราบด้วยสีหน้าเศร้าสลด จากนั้นกล่าวสดุดีและชวนคนเสื้อแดงลุกขึ้นยืนสงบนิ่งไว้้อาลัย โดยนายณัฐวุฒิกล่าวว่า "ไม้นิ่ง ก. กุณที" ร่วมเคลื่อนไหวกับ นปช.มาตั้งแต่ปี 50 ที่จำได้คือการชุมนุมที่เขายายเที่ยง จนกระทั่งมีการชุมนุมใหญ่ปี 58 และทำกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องกับนางสุดา รั้งกุพันธุ์ นักวิชาการเสื้อแดง ในชื่อกลุ่มปัญญาหน้าศาล ท่าทีที่รู้จักนายกมลไม่ใช่คนนิยมความรุนแรง ไม่เคยมีการเคลื่อนไหวทางอาวุธ มีแค่ปากกาเอาไว้เขียนบทกวีขอประณามผู้กระทำ ส่วนการจัดงานสพ นปช.จะหาหรือเพื่อช่วยเหลืออีกครั้ง

★ ตร.เร่งล่าหาชนวนฆ่า

ต่อมาเวลา 18.00 น. ที่ สน.โชคชัย พล.ต.ต.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ รอง ผบ.ช.น. พ.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ ผบ.ก.ส.บ.ช.น. พ.ต.อ.ธนวัตร วัฒนกุล ผกก.สน.โชคชัย ประชุมกันเป็นเวลากว่า 2 ชม. เพื่อหารือถึงคนร้ายยิงนายกมลดวงผาสุก หรือ "ไม้นิ่ง ก. กุณที" กวีเสื้อแดง เสียชีวิต โดย พ.ต.อ.ธนวัตรกล่าวว่า ตำรวจกำลังหาทางงัดสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุ ส่วนสาเหตุยังไม่สรุปว่ามาจากเรื่องใด ตั้งไว้ทุกประเด็นทั้งการเมือง เรื่องส่วนตัว และการขึ้นเวทีอาจจะกล่าวหาผิดใจใคร ต้องไล่ดูเทพการขึ้นพูดบนเวทีด้วย สำหรับหลักฐานที่เกิดเหตุ ตำรวจเก็บปลอกกระสุนปืนขนาด .45 ออโตได้ 5 ปลอก ส่วนบาดแผลเท่าที่สอบถามแพทย์ระบุจุดตายที่หน้าอกตัดหัวหัวใจ

พ.ต.ต.เสงี่ยม สารภูริรัตน์ แนวร่วม นปช. กล่าวว่า เชื่อว่าสาเหตุการยิงนายกมลเสียชีวิตมาจากความขัดแย้งทางการเมือง เพราะนายกมลไม่มีศัตรูกับใคร จึงเกิดแผนเด็ดแกนนำ ซึ่งนายกมลไม่ทันระวังตัว จึงถูกสะกดรอยยิงเสียชีวิต

★ ยัง จยย.จับ 5 รายกลางดึก

ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 28 เม.ย. ร.ต.อ.รักเกียรติ ปทุมวัลย์ พงส.สน.ทุ่งสองห้อง ตรวจสอบเหตุคนร้ายยิงปืนเข้าใส่กลุ่มรถจักรยานยนต์ ขณะที่ขับขีผ่านบังเกอร์ของกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ได้แก่ น.ส.รุ่งอรุณ รอดหัวน อายุ 26 ปี นายศักดิ์ดา จำปาวงศ์ อายุ 15 ปี นายฤทธิชัย ช้างงาม อายุ 18 ปี น.ส.ภาวิณี อุ่นเดช อายุ 19 ปี และ น.ส.มันฟ้า มุสิกะสินธร อายุ 18 ปี สอบสวนพบกลุ่มผู้บาดเจ็บพร้อมเพื่อนขับขี่รถจักรยานยนต์ 7 คัน กลับจากทานอาหารที่ห้าแยกปากเกร็ด เมื่อขับมาบริเวณที่เกิดเหตุหน้าแนวบังเกอร์ของกลุ่มการ์ด กปปส. มีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้ปืนยิงเข้าใส่หลายคนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว โดย พ.ต.อ.เจริญ ศรีศสลักษณ์ รอง ผบ.ก.น.2 กล่าวว่า เบื้องต้นมอบให้ พ.ต.ท.สาอาจ ขาวสะอาด สว.สส.สน. ทุ่งสองห้อง ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและหาข่าว พร้อมสอบปากคำผู้บาดเจ็บอย่างละเอียด เพื่อเป็นเบาะแสหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมาย

★ ผบ.ตร.รุดแจ้งสถานีตำรวจ

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เดินทางเข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานสถานการณ์และแนวโน้มการชุมนุมทางการเมืองในอนาคตของกลุ่ม กปปส. และ นปช. ตลอดจนการเคลื่อนไหวของข้าราชการการจัดตั้งกลุ่มทางการเมืองต่างๆ การขอต่อระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงออกไป ซึ่งที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 เม.ย. รวมถึงการเกิดเหตุการณ์

รุนแรงทางการเมืองต่อเนื่อง ที่ล่าสุดมีการยิงเอ็ม 79 ใส่บ้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

★ “ปิ้ง” อ้างอาเซียนห่วงไทย

ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บข.ปส.) นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ปรึกษา ศอ.รต. กล่าวไว้ว่า เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ได้รับหนังสือจาก รมว.ต่างประเทศพม่า โดยเป็นร่างหนังสือของนายมาร์ตี นาดาเลกาวา รมว.ต่างประเทศ อินโดนีเซีย ที่จะจัดทำเป็นแถลงการณ์ร่วมของ รมว.ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยอาเซียนมีความห่วงใยอยากเห็นประเทศไทยแก้ปัญหาโดยการเจรจา เปิดหลักประชาธิปไตย ก้าวข้ามปัญหาที่สำคัญอยากเห็นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นทางออกที่ดีนำไปสู่ความปรองดอง โดย รมว.ต่างประเทศของอาเซียนยินดีให้การสนับสนุนภายใต้หลักการกฎบัตรอาเซียน โดยในปี 2558 ที่กำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถ้าปัญหาของประเทศไทยยังไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์อาเซียนไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญต่ออาเซียน แต่กลับลดบทบาทของตัวเองด้วยความขัดแย้งภายใน จึงอยากฝากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไปคุยกันให้จบว่าจะเลือกตั้งเมื่อใด จากนั้นให้นายอภิสิทธิ์เป็นตัวแทนไปพูดคุยกับ กกต. เพื่อจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีใครขัดขวาง

★ “เฉลิม” ปิดขอนายกฯพระราชทาน

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ในฐานะ ผอ.ศอ.รต. กล่าวถึงกระแสข่าวนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมทำหนังสือขอพระราชทานแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า ไม่จริง ไม่เคยพูดคนออกมาบอกเป็นพวกเพื่อเชื่อ เพียงแต่เราคิดกันว่าครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยตัดสินนายสมัคร สุนทรเวช หลุดจากตำแหน่งนายกฯคนเดียว แต่ ครม.ไม่หลุด ถ้าคราวนี้ศาลรัฐธรรมนูญทำเกินกว่ากฎหมายกำหนด บอกว่าต้องออกไปทั้งหมด พวกตนจะฟังพระบารมี เพราะเป็นพสกนิกรเหมือนกัน หากทุกขั้วร้อนสามารถฟังพระบารมีได้ โดยจะทำหนังสือกราบบังคมทูลฯ ไม่ใช่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทแต่ไม่ใช่ขอนายกฯพระราชทาน

★ ชัด “สุเทพ” โททกแฉวงถก ศอ.รต.

ผู้สื่อข่าวถามว่าการทำหนังสือกราบบังคมทูลฯ จะทำในนาม ศอ.รต. หรือส่วนตัว ร.ต.อ.เฉลิมตอบว่า กำลังคิดอยู่ แต่จริงๆใช้อดีต ส.ส. 9 คนก็ได้ มีตนเป็นแกนนำ ไม่ต้องทำในนาม ศอ.รต. เพราะเป็นพสกนิกรได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้ ตนเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ฝ่ามาตรา 181 จึงไม่มีที่พึ่งที่ไหนด ส่วนที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. นำเนื้อหาในที่ประชุม

ศอ.รต. ไปพูดบนเวทีปราศรัยนั้น พูดไม่ตรง ไม่มีแต่เรื่องการตั้งทีมจับกุมนายสุเทพเป็นเรื่องจริงล้านเปอร์เซ็นต์ เพราะตำรวจมีหน้าที่ต้องจับกุม ไม่ต้องไปสั่งเพราะมีหมายจับ

★ ศอ.รต. ห่วงมือบปะทะเลือด

เมื่อเวลา 18.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บข.ปส.) นายธวัช วีระภูมิ คณะทำงานศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รต.) แถลงว่า ศอ.รต. มีความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างกลุ่มมวลชน กปปส. กับกลุ่ม กวป. ที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงการเผชิญหน้ากันระหว่างมวลชน 2 ฝ่ายตามที่ ศอ.รต.ระบุไว้ในแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 โดยเฉพาะการระดมจัดมวลชนในลักษณะทำทาบ และแข่งขันกัน จึงขอเรียกร้องให้แกนนำทุกกลุ่มยุติการชุมนุม ไม่ปลุกระดมเรียกคนเข้าร่วมชุมนุมใหญ่ เพราะมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดการกระทบกระทั่ง ก่อเหตุร้ายต่อกัน หากแกนนำฝ่าฝืนจนเกิดเหตุร้าย แกนนำทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการทำผิดกฎหมายทั้งทางอาญาและแพ่ง

★ ยกสื่อออกชดศาล-ป.ป.ช. สุมไฟ

นายธวัชกล่าวว่า ส่วนบทวิเคราะห์การเมืองไทยของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์ ที่ระบุว่า วิกฤติการเมืองไทยมาถึงขั้นอันตรายสูงสุด เมื่อกลุ่มต่อต้านนายกรัฐมนตรีผลักดันให้เกิดรัฐประหารโดยใช้อำนาจตัดสินที่เสี่ยงนำประเทศไปสู่สงครามกลางเมือง โดยศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ กกต. กำลังนำสถานการณ์เข้าสู่จุดสำคัญของการต่อสู้ระหว่างชนชั้นนำกับผู้ออกเสียงเลือกตั้งในชนบท ใช้คดีความ 2 กรณี ซึ่งมีกำหนดชี้ขาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า บทวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับความเห็นของ ศอ.รต. ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้น ศอ.รต. โดยผู้อำนวยการ ศอ.รต. และประธานที่ปรึกษา ศอ.รต. ขอเรียกร้องให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมา โดยเห็นแก่ความถูกต้องและชาติบ้านเมือง

★ จี้การบกลุ่มขวางเลือกตั้ง

นายธวัชกล่าวว่า ศอ.รต. ยังได้รับรายงานเกี่ยวกับการประชุมระหว่าง กกต. กับผู้แทนพรรคการเมืองเพื่อหารือการกำหนดวันเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ข้อสรุป จึงขอเรียกร้องให้ กกต. จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ารับบริหารประเทศและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ขอเรียกร้องให้ กกต. ดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้งซ้ำอีก ศอ.รต. ยินดีให้การสนับสนุน กกต.

ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตาม หากมีการขัดขวางการเลือกตั้งเกิดขึ้นซ้ำอีก ผู้กระทำผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

★ ไฟเขียวต่ออายุ ก.ม. มั่นคง 60 วัน

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะที่ปรึกษา ศอ.รต. กล่าวไว้ว่า ที่ประชุม ศอ.รต. ได้พิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง ที่จะครบกำหนดวันที่ 30 เม.ย. โดยที่ประชุมเห็นว่า จากสถานการณ์พบว่า มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นของกลุ่มต่างๆ และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เสี่ยงต่อการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่ม กปปส. และกลุ่ม นปช. โดยเฉพาะจากเหตุการณ์ยิงเอ็ม 79 ที่บ้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะต้องมีการระวังป้องกัน รวมถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะต้องมีการดูแลรักษาความเรียบร้อย ดังนั้น ที่ประชุม ศอ.รต. เห็นตรงกันที่จะให้ขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ ต่อไปอีก 60 วัน โดยยังคงควบคุมพื้นที่เดิมทั้งหมดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาในวันที่ 29 เม.ย.

★ พท.เอาผิด กปปส. พกอาวุธ

นายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เดินทางไปเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ให้มาร่วมชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้ายกับกลุ่ม กปปส. ว่า การชุมนุมที่ปิดเยื่อ และความพยายามทำตัวเป็นคนดีของนายสุเทพ แท้จริงแล้วเหมือนเป็นการชุมนุมเพื่อหนีคดี เพราะนายสุเทพถูกกล่าวหาอยู่หลายคดี เช่น ที่ดินเขาแพง ทูริตน้ำมันปาล์ม คดีสังสลายการชุมนุมปี 58 แต่ยังไม่ไปขึ้นศาล การเดินเชิญชวนของนายสุเทพเป็นเพียงการสร้างอิวেন্ট ไม่ใช่เรื่องใหม่ถึงจะชุมนุมไปอีก 10 ปี 10 ชาติ ก็ไม่สามารถล้มรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้งของประชาชนได้ ผู้ที่จะล้มรัฐบาลได้คือ องค์การอิสระ ดังนั้น ในวันที่ 24 เม.ย. เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปที่ ศอ.รต. เพื่อนำหลักฐานที่ได้จากการชุมนุมของ กปปส. ที่ผ่านมา 5 เดือน ซึ่งมีการพกอาวุธของการ์ดและรูปภาพที่ปรากฏในการปะทะในเหตุการณ์ที่ผ่านมาของ กปปส. ให้ ศอ.รต. ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาดตัวผู้กระทำผิดเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการชุมนุมของ กปปส. ไม่ได้ปราศจากอาวุธตามที่กล่าวอ้าง

★ นปช. เปิด 6 เวทีย่อยก่อนบุกกรุง

ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลลาดพร้าว นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. แถลงว่า นปช. จะจัดเวทีสังเวยก่อนชุมนุมใหญ่ใน 6 พื้นที่ คือ 1. วันที่ 26 เม.ย. ที่บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด 2. วันที่ 27 เม.ย. ที่ศาลเจ้าพ่อพระยาแล จ.ชัยภูมิ 3. วันที่ 28 เม.ย. ที่ จ.อุดรธานี 4. วันที่ 29 เม.ย. ที่ จ.พิจิตร 5. วันที่ 30 เม.ย. ที่ จ.ลพบุรี 6. วันที่ 1 พ.ค. ที่ จ.สุพรรณบุรี จากนั้นจะเข้ามารวมชุมนุมที่ถนนอักษะ การออกมาครั้งนี้เป็นการเติมพลังใจคนของประเทศไทย จะเป็นการชุมนุมที่งดงามที่สุด

นายวรชัย เหมะ แกนนำ นปช. กล่าวว่า ทราบข่าวจากฝ่ายตรงข้ามว่า จะมีการเปลี่ยนแกนนำ กปปส. จากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส.มาเป็นนายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตร ภายหลังใช้ศาลรัฐธรรมนูญ ป.ช. จัดการล้มรัฐบาล เพื่อให้ฝ่ายสนธินำมือออกมาเรื่อยๆ ให้มาปะทะกับมือที่สนับสนุนประชาธิปไตย นำไปสู่สงครามกลางเมือง แล้วให้ทหารออกมาปฏิบัติ ขอบอกฝ่ายอำนาจที่ว่า คุณไม่มีทางชนะประชาชน ขอให้ถอย เพื่อให้ประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยได้แล้ว

★ ลั่นสู้ต่อแม้ “ทักษิณ” วางมือ

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขานุการ นปช.กล่าวถึงการประกาศวางมือทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หากมีการคืนความยุติธรรมให้ประเทศว่า การต่อสู้ของคณะเสื้อแดงเกิดขึ้นเพราะมีผู้ไม่ยอมรับการเป็นเจ้าของอภิไทย์ของประชาชน ดังนั้น ขอให้ พ.ต.ท.ทักษิณหายตัวไปอยู่ดาวอังคาร หรือวางมือ หรือใครในครอบครัวชินวัตรไม่ลงสนามการเมือง แต่ถ้าคนกลุ่มนี้ยังมีอิทธิพลในประเทศ ยังแทรกแซงทุกอย่างเพื่อล้มรัฐบาลล้มเลือกตั้ง ดังนั้นก็ไม่มีทางหยุดต่อสู้กับคนเหล่านี้ อยากให้เข้าใจให้ชัด มิฉะนั้นจะพูดปิดเบือนไปว่า ปัญหาอยู่แค่ พ.ต.ท.ทักษิณและครอบครัว ซึ่งมันไม่ใช่คนไทยต้องมองปัญหาจากต้นเหตุ มิฉะนั้นก็แก้ไม่ได้

★ ยื่นพิน “ปู” ปล่อย ศอ.รส.ย่ำศาล

วันเดียวกัน นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ดำเนินการเอาผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รุมว.แรงงาน ในฐานะ ผอ.ศอ.รส. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รุมว.ต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ปรึกษา ศอ.รส. นายชัยเกษม นิติสิริ รุมว.ยุติธรรม ในฐานะรอง ผอ.ศอ.รส. นายธาริต เฟิงดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะเลขานุการ ศอ.รส.ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณีที่ศอ.รส.ออกแถลงการณ์ก้าวก้าวแย่งชิงการทำงานขององค์กรอิสระ

★ หวดสมคบคิดล้มองค์กรอิสระ

นายวิรัตน์กล่าวว่า ศอ.รส.ยุบให้เกิดความไม่สงบ ให้ประชาชนเกลียดชัง ป.ป.ช. กกต. และกระด้างกระเดื่องต่อคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ และจับจ้วง ล้วงละเมิดสถาบัน โดยแถลงการณ์มีลักษณะข่มขู่ ป.ป.ช. ที่ต้องตัดสินโครงการรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่อยู่ระหว่างไต่สวนของ ป.ป.ช. แต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ในฐานะ ผอ.รมน.ที่รับผิดชอบความสงบทุกเรื่องกลับเพิกเฉย ไม่ระงับยับยั้ง ดังนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์และบุคคลเหล่านี้ถือว่าสมคบกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ทั้งนี้ จะเดินทางไปยื่นร้องต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญว่าการกระทำดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 216 ที่ระบุว่า คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร แต่ศอ.รส.กลับแถลงการณ์ไม่ยอมรับ ถือเป็นการได้อำนาจนอกวิสัยที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 มีโทษถึงขั้นยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมือง

★ ทบ.ปิดส่งชุดคุ้มกัน “เหรียญทอง”

พ.อ.วินชัย สุวาริ รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณี พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.โรงพยาบาลลมงกุฏวิเศษ โปสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กภายใต้ชื่อองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน ถึงการขอทหารมาคุ้มครองดูแลความปลอดภัยว่า กองทัพบกไม่ถึงขั้นจัดชุดรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษให้ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แต่กองทัพบกจัดกำลังดูแลพื้นที่ที่เสี่ยง เผื่อระวังการใช้อาวุธสงคราม โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบระหว่างตำรวจและทหาร เป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติภายใต้ ศอ.รส.ที่มอบให้ตำรวจและทหารดูแลพื้นที่ที่ไม่มีกำลังพิเศษใดๆ แต่คงต้องปรับมาตรการป้องกันเหตุ โดยเฉพาะการใช้อาวุธสงครามในพื้นที่เขตชุมชนเมือง ที่ผ่านมามีพื้นที่เสี่ยงมากขึ้น เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติต้องเฝ้าระวังป้องกันเหตุต่างๆ ให้ดีที่สุด ส่วนการขอกำลังไปดูแลความปลอดภัยบุคคลใดเป็นพิเศษ ต้องพิจารณาตามระเบียบกองทัพ ขอย้ำว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.มีนโยบายดูแลประชาชนทุกคนให้เกิดความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย

★ เกาะติดเหตุรุนแรงการเมือง

พ.อ.วินชัยกล่าวว่า กองทัพบกได้ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงผ่านผู้รับผิดชอบเป็นระยะๆ ซึ่งในการประชุมร่วมกับ ศอ.รส. ทางผู้แทนกองทัพบกได้เสนอถึงการติดตามคดีความต่างๆ ที่สังคมให้ความสนใจ รวมถึงให้ดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทำความผิด ส่วนการข่มขู่ด้วยการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการระดับสูงเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรและผิดกฎหมาย จะเสนอให้ ศอ.รส.ดำเนินการทางคดีให้ถึงที่สุด สำหรับกรณีการจัดตั้งกลุ่มมวลชนต่างๆ ขึ้นมาหลายกลุ่มในช่วงนี้ กองทัพบกได้หารือในระดับนโยบายว่าเหมาะสมและขัดกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะพฤติกรรมกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง การแสดงพลังหรือการตั้งใจแสดงกำลัง

★ “หมอเหรียญทอง” แจงจับ “โรส”

เมื่อเวลา 09.30 น. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มังกุฏวิเศษ ผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ตีฆลา ผบ.ปอท. เพื่อแจ้งความดำเนินคดี น.ส.ฉัตรวดี อมรพัฒน์ หรือ โรส ข้อหาหมิ่นเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 พร้อมนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ 3 ชุด ซึ่ง 1 ใน 3 ชุด เป็นคลิปที่ น.ส.ฉัตรวดีโพสต์เข้ามาใน

เฟซบุ๊กของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง โดย พล.ต.ต.ศิริพงษ์ มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมพร แดงดี รอง ผบ.ปอท. ดำเนินการสอบปากคำ พล.ต.นพ.เหรียญทอง ก่อนส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดพิจารณาว่าจะสอบสวนเองหรือมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้สอบสวน พร้อมส่งเรื่องไปสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อประสานตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป

★ ปิดวุ่นตั้งกองกำลังติดอาวุธ

ต่อมาเวลา 18.30 น. ที่โรงพยาบาลลมงกุฏวิเศษ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มังกุฏวิเศษ ในฐานะประธานองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเชิญตัวแทนอดีตนายทหารรุ่นต่างๆ ร่วมหารือกรณีการตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเพื่อดำเนินการเอาผิดกลุ่มบุคคลหมิ่นสถาบัน ภายหลังการหารือ พล.ต.นพ.เหรียญทองกล่าวว่า การจัดตั้งองค์กรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ ไม่ได้เป็นศัตรูการเมืองกับสืใดๆ หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่จะสืบค้นตัวผู้หมิ่นพระบรมราชานุภาพ จะเป็นศัตรูกับผู้หมิ่นสถาบัน ตั้งใจว่าจะพัฒนาองค์กรนี้เป็นองค์กรมหาชนช่วยกันสืบค้นตัวผู้กระทำผิดไปดำเนินคดีตามกฎหมาย มีวิธีการรวบรวมหลักฐาน ไม่ใช่สวนสรุป เพราะอาจเกิดการกลั่นแกล้งกันได้ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.เป็นต้นมา สืบค้นผู้กระทำผิดได้มากกว่า 300 รายแล้ว ซึ่งจะทยอยแจ้งความดำเนินคดีผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการตั้งกองกำลังติดอาวุธช่วยดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่ ประธานองค์กรเก็บขยะแผ่นดินตอบว่า ก่อนหน้านี้มีแนวคิดจะตั้งกองกำลังเพื่อป้องกันพื้นที่โรงพยาบาลเพราะถูกกระทำมาหลายครั้งแล้ว ไม่ได้เข้าไปเป็นข่มขู่คนหมิ่นสถาบัน แต่ขณะนี้มีทหารมาดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีกองกำลังใดๆ

★ แพทย์ มข.ประณาม ศอ.รส.

วันเดียวกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ชาวสวนดอกกรักประชาธิปไตย ต่อต้านการใช้ความรุนแรง ฉบับที่ 7 ประณามกลุ่มบุคคล รวมทั้ง ศอ.รส.ที่ออกแถลงการณ์คัดค้านการทำงานขององค์กรอิสระให้ตัดสินตามความต้องการของฝ่ายบริหาร อันเป็นการก้าวก้าวการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระและองค์กรศาลตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ขอเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการ และ ศอ.รส.เร่งจับกุมคนร้ายที่ทำร้ายประชาชนและการข่มขู่คุกคามผู้เห็นต่างจากรัฐบาลมาลงโทษโดยเร็ว พร้อมยกย่อง พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มังกุฏวิเศษ และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในความกล้าหาญเสียสละ ยึดมั่นในการต่อสู้เคียงข้างประชาชน

★ กปปส.สกลฯด้านระบอบทักษิณ

ที่หน้าศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.สกลนคร กลุ่ม กปปส.สกลนคร นำโดยนายปรีดิติ วงศ์ธิเบศร์ อดีตรองนายก อบจ.สกลนคร เติมนรงค์ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมอุดมการณ์ตามนโยบายของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. โดยใช้รถขายเสียงปราศรัยไปรอบๆเมือง ปราศรัยโจมตีรัฐบาล "ไม่เอาระบอบทักษิณ ขณะเดียวกันมีกลุ่ม นปช.และขบวนการคนอีสานปกป้องประชาธิปไตย นำโดยนายสายัณห์ รัตนเกียรติไพศาล แกนนำ นปช. สกลนคร นัดชุมนุมที่หน้าเทศบาลนครสกลนคร ห่างไปประมาณ 300 เมตร เพื่อต่อต้านการเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส. พร้อมเปิดเวทีปราศรัยโจมตีมือบ กปปส. โดย พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ ผบ.ก. สกลนคร สั่งการให้ตำรวจชุดปราบจลาจลดูแลความสงบเรียบร้อย บรรยายการชุมนุมทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย

★ คปท.เชื้อ ปชช.ได้ชัยชนะ

ด้านความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษา และประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ที่สะพานชมัยมรุเชฐ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ผู้ชุมนุมยังคงปักหลักภายในพื้นที่ชุมนุม ร่วมกิจกรรมมวลมหาประชาชน สันทนา ที่แกนนำ คปท.จัดต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 ในหัวข้อ "ปฏิวัติประชาชน บทเรียนจากต่างประเทศ" มีนายเกียรติชัย พงษ์พานิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยปี 2550 นายบำรุง คะโยธา อดีตแกนนำส.ม.ช.คนจน ดร.รัตนภรณ์ ธรรม โกศล อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเมืองการปกครอง และการค้าระหว่าง

ประเทศ ร่วมเสวนา โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า การต่อสู้ของมวลมหาประชาชนครั้งนี้ คือการต่อสู้ที่เกิดจากฐานของชาตินิยม เป็นการต่อต้านเผด็จการที่ใช้อำนาจกดขี่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศเหมือนการปฏิวัติโดยประชาชนในต่างประเทศเช่น ตุนิเซีย อียิปต์ ซิเรีย หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์อาหรับสปริง แต่การต่อสู้ของประชาชนครั้งนี้ยากลำบากที่สุด เพราะเผด็จการและการกดขี่ไม่แสดงออกให้เห็นชัดเจนเช่นในอดีต ประชาชนส่วนใหญ่ยังมองไม่ออกว่ากำลังต่อสู้กับอะไร การเรียกคืนประชาธิปไตยจึงยากขึ้นเป็น 2 เท่า แต่ยังคงเชื่อว่า ภาคประชาชนไทยจะได้รับชัยชนะ

★ "เทือก" นำมวลชนบุก กฟน.

ด้านบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ที่เวทีสวนลุมพินี ในวันที่ 28 เม.ย. เมื่อเวลา 10.15 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมแกนนำ กปปส. นำมวลชนเคลื่อนออกจากสวนลุมพินีไปที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยใช้เส้นทางถนนพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิบูลย์จนถึงแยกเพลินจิต เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิทและเลี้ยวขวาเข้าสำนักงานใหญ่ กฟน. ที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนมาแตร์เดอี ตลอดเส้นทางมีพนักงานบริษัท ประชาชนออกมาป็นร้อยให้กำลังใจแกนนำ กปปส. บรรยายการเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ชุมนุมกลุ่ม กองทัพธรรมนำโดย ร.ต.แฉมดิน เลิศบุศย์ ผู้ประสานงาน กองทัพธรรม และกลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำมวลชนมาร่วมขบวนระหว่างเส้นทางที่เดินผ่านด้วย



เฉลิมฉลองชัยชนะนทูลเกล้าฯ ม.7

ศาลรธน.ให้ปฎิเลี่ยนแจกคดียิวล15วัน มาร์คตีตเครื่องกหกทางออกประเทศ

โพสต์ทูเดย์ เฉลิมอาสาขึ้นทูลเกล้าฯ นายกา มาตรา 7 หากศาลรัฐธรรมนูญ เชื่อคยงลักษณะ-กรม.พันรักษาการ

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รวบรวมงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ได้ประกาศจะเป็นผู้นำในการยื่นหนังสือทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พันสภาพ กรณีการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี พันตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

"ผมได้หารือกับอดีต สส.พรรคเพื่อไทย 9 คน เพื่อร่วมกันทำหนังสือทูลเกล้าฯ โดยผมจะเป็นผู้นำในการยื่นครั้งนี้ และจะไม่ดำเนินการในนาม ศอ.รส." ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว

นอกจากนี้ ร.ต.อ.เฉลิม ยังได้ปฏิเสธว่า นายอาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไม่ได้เตรียมทำหนังสือขอพระราชทานนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 เพียงแต่ติดกันว่าครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญ เคยตัดสินนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี หลุดจากตำแหน่งเพียงคนเดียว แต่ ครม.ไม่หลุด แต่หากครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญทำเกินกว่ากฎหมายกำหนด จึงจำเป็นต้องพึ่งพระบารมี

"เป็นพลกนิกรเหมือนกัน หากทุกชัรอนสามารถพึ่งพระบารมีได้ โดยจะทำหนังสือกราบบังคมทูลฯ ไม่ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท แต่ไม่ใช่ขอนายกฯ พระราชทานอย่างแน่นอน" ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว

สำหรับที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้เข้าร่วม

หารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยอ้างว่ามีคนลอบปองร้ายนั้น ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ แสดงออกเกินความเป็นจริง โดยยืนยันไม่มีเหตุระเบิดพลีชีพจะปองร้ายนายอภิสิทธิ์อย่างแน่นอน

วันเดียวกัน ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติอนุญาตให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีโยกย้ายนายถวิล ออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันที่ 17 เม.ย. ที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ศาลให้ยื่นคำชี้แจงครั้งแรก โดยให้ยื่นคำชี้แจงกลับมภายในวันที่ 2 พ.ค.นี้

ขณะเดียวกัน ศาลมีคำสั่งไม่ไต่สวนพยานบุคคลที่นายกรัฐมนตรีร้องขอ 3 ปาก ซึ่งประกอบด้วย พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีต รองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.เฉลิม และ พล.ต.อ.อิทธิวิท สุพรรณเภสัช อดีต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่เปิดโอกาสให้ทั้ง 3 คน ยืนยันที่ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ภายในวันที่ 2 พ.ค.

อย่างไรก็ตาม ศาลสั่งให้มีการไต่สวนพยานบุคคล 4 ปาก ประกอบด้วย นายไพฑูริย์ นิตติตะวัน สว.สรรหา ผู้ยื่นคำร้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอดีต เลขาธิการ สมช. และนายถวิล ในวันที่ 6 พ.ค. โดยให้พยานทั้ง 4 ปาก ยืนยันที่ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 29 เม.ย. หากไม่มาศาลหรือไม่ยืนยันที่ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นถือว่าไม่ตั้งใจ

ด้าน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ในหนึ่งถึงสองวันนี้จะเริ่มนำเสนอแนวความคิดใน



กลุ่ม กวป. ชุมนุมที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเรียกร้องให้เป็นกลาง ขณะที่พระพุทธรูป อีสระะ ยกกำลังไปป้องกัน โดยทหารกั้นไม่ให้เผชิญหน้ากัน เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา

การที่จะแก้ปัญหาทางออกของประเทศ และจะเริ่มพูดคุยฝ่ายต่างๆ ซึ่งทุกคนก็ต้องช่วยกัน อย่าเพิ่งปฏิเสธความพยายามแบบนี้หรืออย่าไปปล่อยเลยยอมแพ้ไม่ได้ ก็ต้องมาช่วยกัน

"ที่เราเรียกร้องว่าทำไมคุณยิ่งลักษณ์ คุณสุเทพ (เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.) ไม่เจอกันเสียที ซึ่งเมื่อดูแล้วยังไงก็ไม่เจอกัน ผมก็คิดว่าจะต้องหาทางอื่นแล้วในการให้มันเกิดกระบวนการบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยกันหาคำตอบมากกว่า ต่างคนต่างเดินกันไปโดยที่ไม่มีทางออก" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

สำหรับการที่ไม่ไปร่วมประชุมกับ กกต. เมื่อวันที่ 23 เม.ย.นั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เพราะมีข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามที่จะมาใช้ความรุนแรงในที่ประชุม ซึ่งได้ปรึกษากับทาง กกต. แล้ว

"ประเด็นที่สำคัญก็คือว่า ไป หรือไม่ไปนั้น ผมก็แสดงเจตนาชัดเจนในการที่จะเสนอความคิดเห็นแล้ว ซึ่งผลการประชุมก็

ไม่ได้มีอะไรที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ก็อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ผมก็ยืนยันว่าถ้าจัดการเลือกตั้งได้เร็วเรียบร้อย ผมก็อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เพียงแต่ว่าต้องมาช่วยกันทำให้มันเรียบร้อย ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมือง ซึ่งผมก็ยังตั้งใจที่จะเดินหน้าต่อไป" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นายภูซงศ์ นุดราวงค์ เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า การประชุมร่วมกับ 58 พรรคการเมือง เมื่อวันที่ 22 เม.ย. เมืองต้นที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางที่จะให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ก.ค. ซึ่ง กกต.ได้ประสานไปยังเลขาธิการนายกฯ ในการที่จะขอเชิญนายกรัฐมนตรีและคณะมาหารือที่สำนักงาน กกต. ในวันที่ 30 เม.ย. โดย กกต. จะได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ ทั้งการหารือร่วมกับฝ่ายความมั่นคง พรรคการเมือง เพื่อให้รัฐบาลพิจารณา คาดว่าวันดังกล่าวจะได้ข้อสรุปวันเลือกตั้งที่ชัดเจน ■

ภารกิจก่อนต่ออายุ 'ศอ.รต.'

อุทวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการแสดงบทบาท การใช้อำนาจ และการทำหน้าที่ของศูนย์อำนวยความสะดวกความสงบเรียบร้อย (ศอ.รต.) ประจวบกับวันที่ 30 เมษายนนี้ จะครบกำหนดการประกาศใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 เมษายนนี้ จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่ออายุ พ.ร.บ.ออกไป ด้วยเหตุผลที่ว่า ยังมีการชุมนุมทางการเมืองและกลุ่ม กปปส. ขึ้นขึ้นจะขัดขวางการเลือกตั้งอีก

ขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นโดย "นิด้าโพล"

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน พบว่า ประชาชนร้อยละ 38.52 เห็นว่า การออกแถลงการณ์ของ ศอ.รต. เกี่ยวกับการทำงานขององค์กรอิสระนั้นเป็นการแทรกแซงการทำงาน ส่วนร้อยละ 32.14 ระบุเป็นการแนะนำตักเตือนองค์กรอิสระ แต่เมื่อถามถึงความเหมาะสม ร้อยละ 70.85 เห็นว่าไม่เหมาะสม เป็นการก้าวก่าย และ ศอ.รต. ไม่มีอำนาจตัดสินหรือพาดพิงการทำงานขององค์กรอิสระซึ่งทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ร้อยละ 67.86 ไม่เห็นด้วยกับการห้ามข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ชุมนุมทางการเมือง เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการเสนอให้ ครม. ทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัยคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 70.41 เห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะศาลมีอำนาจสูงสุด จึงควรเคารพคำตัดสิน

ยิ่งเมื่อมาพิจารณารายละเอียดคำสั่งกอง

อำนวยความสะดวกความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ 110/2557 เรื่อง การจัดตั้ง ศอ.รต. ซึ่งระบุภารกิจไว้ว่า "ป้องกัน ปรุปราม ระงับ ชัยยัง และบรรเทาเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐให้คลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด"

เพียง 2 ประเด็นที่กล่าวมานี้ หลายคนคง

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.รต. ว่า "สออดก" ทั้งประชาชนไม่ปลื้มและไม่สามารถบรรลุภารกิจที่วางไว้ เห็นได้จากเกิดเหตุลอบยิงเอ็ม 79 ราชวัณ ลอบยิงปืนใส่ผู้ชุมนุม ปาประทัดยักษ์ ทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน หรือแม้แต่การข่มขู่สร้างสถานการณ์ ฉะนั้น ศอ.รต. จึงควรทบทวนตัวเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่คุ้มค่างบเงินภาษีของประชาชนหรือไม่ อย่างไร ก่อนจะต่ออายุ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ.

ไทยโพสต์

อักษรภาพแห่งความคิด

ฉบับประจำวันที.....2.4 เม.ย. 2557.....หน้า.....8.....

ศอ.รส.ขู่มีเหตุร้าย ต้องเลิกชุมนุม

วานนี้ (23 เม.ย.) นายธันว์ พิรุณี คณะทำงานศูนย์อำนวยความสะดวกความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) แถลงผลการประชุมศอ.รส. ว่า ศอ.รส.ได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างกลุ่มมวลชน กปปส. กับกลุ่ม กวป. ที่ต้องการมายืนหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ บริเวณศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งศอ.รส. มีความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์นี้ เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงการเผชิญหน้ากันระหว่างมวลชนสองฝ่าย ตามที่ ศอ.รส.ได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 ว่า จะเกิดความรุนแรงและเหตุร้ายขึ้น โดยเฉพาะการระดมจัดมวลชนให้มีการชุมนุมใหญ่ทั้งของ กปปส. และ นปช. และกลุ่มอื่นๆ ในลักษณะทำร้ายและแข่งขันกัน ภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือ การวินิจฉัยขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 2 องค์กร คือ คณะกรรมการป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น ศอ.รส.จึงขอเรียกร้องให้แกนนำทุกกลุ่ม ยุติการชุมนุม และไม่ปลุกระดมเรียกคนเข้าร่วมชุมนุมใหญ่ เพราะจะ

เป็นความเสียหายอย่างมากที่จะเกิดการกระทบกระทั่ง และก่อเหตุร้ายต่อกัน ซึ่งหากแกนนำยังคงฝ่าฝืน จนเกิดเหตุร้าย แกนนำทุกคนทุกกลุ่มจะต้องรับผิดชอบต่อการทำผิดกฎหมาย ทั้งทางอาญา และทางแพ่ง

นายธันว์ กล่าวด้วยว่า ศอ.รส.ได้รับรายงานเกี่ยวกับการประชุมระหว่าง กกต. กับผู้แทนพรรคการเมือง เพื่อหารือการกำหนดวันเลือกตั้งส.ส. ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องวันเลือกตั้ง ศอ.รส.จึงขอเรียกร้องให้กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อจะได้มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ

นอกจากนี้ ขอเรียกร้องให้ กกต.ดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้งซ้ำอีก ซึ่ง ศอ.รส.ยินดีให้การสนับสนุน กกต. เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีการร้องขอ อย่างไรก็ตาม หากมีการขัดขวางการเลือกตั้งเกิดขึ้นซ้ำอีก ผู้กระทำความผิด จะต้องถูกดำเนินคดีตาม

กฎหมายอย่างถึงที่สุด

นายธันว์ กล่าวอีกว่า บทวิเคราะห์ที่การเมืองไทย โดยเว็บไซต์หนังสือพิมพ์โฟกัสเนชั่นใหม่ ระบุว่า วิกฤตทางการเมืองของไทยมาถึงขั้นอันตรายสูงสุด เมื่อกลุ่มต่อต้านนายกรัฐมนตรี ผลักดันให้เกิดรัฐประหาร โดยองค์กรตัดสิน สิ่งที่จะนำประเทศไปสู่เผด็จการ หรือสงครามกลางเมือง โดยศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ กกต. กำลังนำสถานการณ์เข้าสู่จุดสำคัญของการต่อสู้ระหว่างชนชั้นนำ กับผู้ออกเสียงเลือกตั้งในชนบท ที่ดำเนินมานาน 8 ปี โดยใช้คดีความ 2 กรณี ซึ่งมีกำหนดจะชี้ขาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งบทวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับความเห็นของ ศอ.รส. ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้น ศอ.รส. โดยผู้อำนวยการ ศอ.รส. และประธานที่ปรึกษา ศอ.รส. จึงขอเรียกร้องให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมา โดยเห็นแก่ความถูกต้องและชาติบ้านเมือง ■

มติชน

รายวัน

ฉบับประจำวันที่..... 24 เม.ย. 2557, หน้า 1:5

ตลก.ยึดบ่วงงก่อนตัดสิน สะพัด 7 พค.

**ปิดเกมคดี'เค็งถิล'
นายกโปสต์จีบปช.
สอบเพิ่ม'จำนำข้าว'
โต้ปม'สต็อกหาย'**

ปัง'เผย. รมต.ตปท.อาเซียนร้อน
หนังสือ ห่วงไทยกระทบเออีซี
ศาล รธน.ให้'ปู'ขยายเวลาแจงคดี
ถวิลอีก 15 วัน (อ่านต่อหน้า 5)

เฉลิมเล็งขอพระบรมราชวินิจฉัย

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการ คอ.รส. กล่าวว่ายากให้ กกต.เร่งจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ กรณีการประชุมหารือการเลือกตั้งระหว่าง กกต.กับพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 เมษายน ปชป.ไม่ได้เข้าร่วมประชุมนั้น ยืนยันว่าไม่มีผลอะไร เพราะหน้าที่จัดการเลือกตั้งเป็นของ กกต. ไม่ใช่ของ ปชป. จึงไม่ควรนำ ปชป.เป็นที่ตั้ง และที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า ปชป. เกรงจะมีระเบิดพลีชีพ เวอร์เกินไป หากจะจัดการ นายอภิสิทธิ์ให้มือปืนไปยังคนเดียวก็พอ ระเบิดพลีชีพไม่ได้ตายเพียงคนเดียว เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงอย่างไรก็ตาม หากเปลี่ยนการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางอินเทอร์เน็ต รัฐบาลขอรับรอง ทัณฑ์ให้ความร่วมมือด้านพื้นที่ในการจัดการเลือกตั้ง และรัฐบาลใช้ตน จะแสดงให้เห็น

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวถึงกรณี คอ.รส.เห็นด้วยกับแนวทางการทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัย ตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 7 ว่าหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเกินอำนาจ โดยให้คณะรัฐมนตรีทั้งชุดหลุดจากตำแหน่งหมดนั้น จะขอพระบรมราชวินิจฉัยทำหนังสือกราบบังคมทูล แต่จะไม่ทำให้เป็นที่ระคายเคืองพระยุคลบาท ส่วนใครคิดว่าแนวคิดมาจาก นายชาติ เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไม่เป็นความจริง หากมีการขอพระบรมราชวินิจฉัยจริง ไม่ใช่ในนาม คอ.รส. แต่เป็นในนามพลกนิกรคนหนึ่ง ตนจะเป็นแกนนำ ร่วมกับอดีตผู้แทนอีก 9 คน

ชัยเกษมยกคดีสมัครเทียบบุญ

นายชัยเกษม นิติสิริ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีการเทียบเคียงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีนายสมัคร สุนทรเวช อดีตตนายกรัฐมนตรีกับกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกยื่นคำร้องให้ตีความสถานการณ์การเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีของนายสมัครครั้งนั้น คำวินิจฉัยยังระบุชัดเจนด้วยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี เป็นการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทำให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือจึงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 181 สำหรับกรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ใช้กฎหมายในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราเดียวกันในการสิ้นสภาพ หากวินิจฉัยเกินกว่ามาตรฐานเดิมคงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะปกติ (อ่านรายละเอียดหน้า 2)

เพื่อไทยจี้กกต.สรุปวันเลือกตั้ง

นายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงถึงกรณีความเห็นที่ยังไม่ตรงกันในการกำหนดวันเลือกตั้งโดย กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้งไว้ 3 กรอบเวลา ในกรณีที่ยกประกาศร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง วันที่ 22 พฤษภาคม กรอบเวลาที่เร็วที่สุดคือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ถัดมาคือ 17 สิงหาคม และ 14 กันยายน ตามลำดับ ว่าพรรคเห็นว่ากรอบเวลาดังกล่าวเป็นกรอบเวลานานเกินไป ยิ่งหากกำหนดวันเลือกตั้งยาวนานเกินไปประเทศชาติยิ่งเสียหายมาก พรรคขอเรียกร้องให้ กกต.กำหนดวันเลือกตั้งได้เร็วที่สุดภายในกรอบเวลา 45-60 วัน หาก กกต.กำหนดวันเลือกตั้งได้เร็วเท่าใดก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของ กกต.และได้รับความชื่นชมจากประชาชน ขอให้ กกต.มีข้อสรุปวันเลือกตั้งที่ชัดเจนก่อนถึงวันหรือกับรัฐบาลในวันที่ 28 เมษายน

นายพร้อมพงษ์กล่าวถึงกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ปชป. ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ไม่ร่วมประชุมกับ กกต. และพรรคการเมือง โดยอ้างถึงความปลอดภัย ระบุมีความกังวลว่าจะมีกลุ่มก่อเหตุพร้อมจะพลีชีพเพื่อทำร้ายนายอภิสิทธิ์ว่าได้ยืนยันว่าก่อนตัดสินใจว่าไม่ไปเพราะมีคำสั่งห้ามจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เป็นเรื่องจริงหรือไม่ และเดิมพระพุทธระอิสระจะเข้าร่วมชุมนุมกับนายสุเทพที่การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แต่กลับเปลี่ยนใจกะทันหันมาที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ สถานที่ กกต.นัดหารือกับพรรคการเมือง อยากถามว่าเป็นเพราะอะไร

คม-ชล-ลิก

24 ต.ค. 2551

ฉบับประจำวันที.....หน้า 1 : 15

ถูกป.30เม.ย.เคาะวันกาบัตร

กทต.ยัน20ก.ค.เหมาะ มาร์คไม่ปิดกั้นคุยพท.

กทต.ถก “ป.30” หารือวันเลือกตั้งพลหน้า ย้ำ 20 ก.ค.เหมาะ
ด้าน 32 พรรคเล็กตั้ง 22 มิ.ย. “สมชัย” ยอมรับแนะ
ให้ “อภิสิทธิ์” ชิงประชุม กทต.หัวเหตุร้าย “เฉลิม”
ยันระเบิดพลชีพเป็นไปไม่ได้ อ่านต่อหน้า 15

● เป็นไปได้ยากจะเปิดพลชีพ“อภิสิทธิ์”

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ในฐานะ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกความสงบ
เรียบร้อย (ศอ.รส.) กล่าวถึงกรณีนายอภิสิทธิ์
ไม่ได้เข้าร่วมหารือกับ กทต. โดยอ้างว่ามี
คนลอบปองร้ายว่า พรรคประชาธิปัตย์เอร์
คนอยู่กองปราบมา 10 ปี ระเบิดพลชีพจะใช้
ต่อเมื่อต้องการฆ่าคนที่เดียวพร้อมกันจำนวน
มาก ซึ่งหากจะมีการฆ่านายอภิสิทธิ์ เขาไม่ใช้
ระเบิดพลชีพหรอก เพราะคนทำระเบิดพลชีพ
จะตายด้วย แต่เดินเข้าไปใช้ปืนยิงบาลทีเดียว
จบ แล้ววิ่งออกมา ตนยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง
ส่วนจะมีคนคิดร้ายกับนายอภิสิทธิ์หรือไม่ตนไม่
ทราบ แต่ไม่ถึงกับใช้ระเบิดพลชีพแน่

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า การที่นายอภิสิทธิ์
ไม่ได้เดินทางไปร่วมหารือกับกทต. จะไม่กระทบ
ต่อการจัดการเลือกตั้ง กทต.ไม่ต้องสนใจ พรรค
ไหนไม่ไปก็ไม่ต้องประชุม หน้าที่จัดการเลือกตั้ง
เป็นของกทต. อย่าเอาพรรคประชาธิปัตย์มาเป็น
ตัวตั้ง จนกระทั่งต้องล้มการเลือกตั้ง ตนคิดว่า
หากเปลี่ยนวิธีการรับสมัครให้สามารถทำทาง
ระบบอินเทอร์เน็ตได้ ส่วนรัฐบาลขอร้องกองทัพ
หากกองทัพให้ความร่วมมือจัดการเลือกตั้งใน
พื้นที่หน่วยทหาร และถ้ารัฐบาลใช้ตนจะแสดง
ให้ดู ทั้งนี้ ศอ.รส.กำลังตรวจสอบอยู่ว่า กทต.
ประวัติเวลาหรือไม่ มีเหตุอันควรเชื่อหรือไม่ว่า
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากชัดเจนตนจะออก
แถลงการณ์ ซึ่งวันนี้กทต.ยังจะมั่งกัมน้อย จึง
ยังไม่คิดจะดำเนินการ แต่ฝากบอกกทต.ว่าการ
จัดการเลือกตั้งเป็นอำนาจของท่าน กทต.มี 5
คน อย่าให้คนคนเดียวมาชี้หน้า

● ปชป.เผยมีแผนลอบสังหาร“อภิสิทธิ์”

น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ แถลงถึงกรณีที่น่ายอภสิทธิ์ตัดสินใจ
ไม่เข้าร่วมประชุมระหว่าง กทต.กับพรรคการเมือง
ว่า เกิดจากการประมวลสถานการณ์และ
การข่าวใน 3 ด้าน คือ 1.จากออร์มู กลุ่มคณะ
กรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)
ข้อมูลจากคนของพรรคประชาธิปัตย์ และการ
ข่าวจากฝ่ายความมั่นคงตรงกันว่า จะมีการ
ก่อเหตุ ทำให้มีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย จึงต้องถามไปยังออร์มูของรัฐบาล
ยิ่งลักษณ์, สุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนาย
กรัฐมนตรี, ร.ต.อ.เฉลิม ว่า ใช่หรือไม่ว่ามีทีมจาก
จ.ลำปาง คอยซุ่มเฝ้าอยู่ในที่ประชุม มีทีมจาก
คลองเตย และทีมที่เคยก่อเหตุที่มหาวิทยาลัย
รามคำแหง หากรัฐบาลมีความจริงใจ ขอให้ไป
หาว่ามีใครไปพักที่รีสอร์ทย่านรามอินทรา เป็น
กลุ่มเดียวกับที่เคยลงมือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่รัฐบาลปล่อยให้ลอยนวลโดยที่ตำรวจไม่จับกุม
ใช่หรือไม่ เพราะเหตุรุนแรงที่เกิดกับฝ่ายตรง
ข้ามรัฐบาล มีทั้งหมดกว่า 66 คน แต่ไม่มีความ
คืบหน้าใดๆ

“จริงหรือเปล่ามีความตั้งใจยิงแกนนำ
กปปส. ในวันที่การ์ต คปท.ตาย โดยเป้าต้องการ
ยิงแกนนำ กปปส.และแกนนำคปท.ใช่หรือไม่
ข้อมูลทั้งหมดที่มีเราจึงไม่สามารถให้เกิด
เหตุการณ์ก่อนแล้วมาเสียใจในภายหลังได้ การ
ทำท่ายและกล่าวหาว่านายอภิสิทธิ์ซัดสนั้น ขอ
ถามว่ามีความพยายามทำร้ายนายอภิสิทธิ์มากี่

ครั้งแล้ว แต่คนเหล่านั้นไม่ถูกดำเนินคดีเพราะ
เป็นถั่วลั่วใช่หรือไม่ ทีมที่ทำร้ายนายอภิสิทธิ์
ที่กระทรวงมหาดไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับนาย
สุภรณ์ ซึ่งเป็นหัวใจในการฝึกการ์ดให้ใช้ความ
รุนแรงอยู่ในปัจจุบัน หากยังตอบคำถามไม่ได้ก็
ไม่สามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้ ขอฝากไป
ยังถูกเมียของกลุ่มคณะดล่ำปาง เสี่ยงม ทีมที่
ก่อเหตุแล้วเข้าไปคลองเตย และมีมาตรการ
ดาบชี้ว่า ถ้ามีใครใช้จางวานฆาตกรรมใคร
ดิฉันจะจ่ายสามเท่าครึ่งจากค่าจ้างที่ได้รับ หาก
สาวไปถึงผู้บงการได้ หรือถ้าทำให้คนที่เป็
นเป้ารอดพ้นจากอันตรายจะจ่ายสองเท่าครึ่ง เพราะ
การข่าวรู้ตัวมีการจ่ายค่าจ้างกันในราคาใด เช่น
ยิงเอ็ม 79 ที่ไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้ครึ่งละ
3.5 หมื่นบาท แต่ถ้ายิงหัวก็จะมีอีกราคาหนึ่ง
จึงขอให้ถูกเมียผู้ที่ถูกจางวานคิดดูให้ดีๆจะทำดี
โดยไม่เป็นบาป หรือทำแล้วต้องติดคุก ลูก
เมียถูกลอยแพ” น.ส.มัลลิกา กล่าว

น.ส.มัลลิกา กล่าวว่า ทีม น.ส.ยิ่งลักษณ์
ต้องตอบคำถามด้วยว่า ทำไมส่งสัญญาณให้คน
เสื้อแดงถอนตัวจากสถานที่ประชุมกลับบางเขน
ก่อนที่นายอภิสิทธิ์จะเดินทางไปประชุมตัวแทน
พรรคการเมือง เป็นเพราะกลัวว่าจะถูกหลอกหลั่ง
หรือไม่ หากไม่มีแผนที่จะลอบสังหารต้องตอบ
คำถามเหล่านี้ให้ได้

● “ศอ.รส.” จี้ กทต.จัดเลือกตั้งโดยเร็ว

นายธวัช พิรุณิ คณะทำงาน ศอ.รส. กล่าว
ว่า ศอ.รส.ได้รับรายงานเกี่ยวกับการประชุม

ระหว่าง กทต.กับพรรคการเมือง เพื่อหารือการกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องวันเลือกตั้ง ศอ.รส.จึงขอเรียกร้องให้กทต.จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วเพื่อจะได้มีรัฐบาลชุดใหม่เข้าบริหารประเทศ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ นอกจากนี้ ขอเรียกร้องให้กทต.ดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้งซ้ำอีก ซึ่งศอ.รส.ยินดีให้การสนับสนุนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีการร้องขอ อย่างไรก็ตาม หากมีการขัดขวางการเลือกตั้งเกิดขึ้นซ้ำอีก ผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

● **ชี้ ปชป.กปปส.-กทต.กีดกันเลือกตั้ง**

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมประชุมกับกทต.และพรรคการเมือง เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ว่า อาจเป็นไปได้ตามทฤษฎีสมคบคิด ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ กปปส.และกทต. โดยเฉพาะนายสมชาย ที่สสารภาพว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษา นายอภิสิทธิ์ ไม่ต้องมาประชุม ทั้งที่ลำดับการสร้างสถานการณ์ส่วนใหญ่มาจากฝ่ายนายสุเทพ นี่จึงเป็นแผนแยกกันเดิน ร่วมกันตี ยิ่งเปิดทางให้ลูกพี่หนี โดยการสร้างสถานการณ์ซึ่งไม่เนียน คนจับพิรุธกันได้มาก

นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า นายสมชายควรเอาเวลาไปจัดการเลือกตั้ง มากกว่ามาจัดการงานนอกสั่ง ทำในสิ่งที่รัฐไม่ใช่ เพราะพฤติกรรมแบบนี้นอกจากจะทำให้ กทต.อีก 4 คนอึดอัด ประชาชนก็กดดันว่าเมื่อไหร่จะมีเลือกตั้ง การกำหนดกรอบวันเลือกตั้งไว้ 3 กรอบ โดยเร็วที่สุดคือวันที่ 20 กรกฎาคมนั้นไม่ตรงกับความเห็นของบรรดา 53 พรรคการเมือง เป็นกรอบเวลาที่นานเกินไป ยิ่งถึงเวลาเลือกตั้งยาวนานออกไป ความเสียหายก็จะเกิดกับประเทศชาติมากเท่านั้น กรอบวันเลือกตั้งของกทต.ที่เร็วที่สุดควรมีความตั้งใจเพื่อไปเสนอต่อสังคม เพื่อแสดงความจริงสุจริตใจในการทำหน้าที่ กทต.ไม่ใช่ประชุมอย่างสรุปอย่าง แกล้งอีกอย่าง เป็นไม้หลักปักเลน

● **กทต.ถก “ปู” หารือวันเลือกตั้งพุดหน้า**

ที่สำนักงาน กทต. นายภูษงค์ นุตราชวงศ์ เลขาธิการ กทต.แถลงว่า จากการที่กทต.ได้มีการประชุมร่วมกับพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา และเบื้องต้นที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางที่จะให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 กรกฎาคมนั้น ในวันที่กทต.ได้มีการประสานไปยังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการที่จะเชิญนายกรัฐมนตรีและคณะมาหารือที่สำนักงานกทต.ในวันพุธที่ 30 เมษายน ในเวลา 14.00 น. ซึ่งทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ก็ได้ตอบรับแล้ว โดยกทต.จะได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ ทั้งการหารือร่วมกับฝ่ายความมั่นคง พรรคการเมือง เพื่อให้รัฐบาลพิจารณา คาดว่าวันดังกล่าวจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับวันเลือกตั้งที่ชัดเจน

“การจัดการเลือกตั้งไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ กทต.อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ที่ผ่านมา กทต.เคยประสานขอพูดคุยกับคู่ขัดแย้งแล้วไม่ได้รับการตอบรับ อย่างไรก็ตาม การหารือระหว่าง กทต.กับรัฐบาลที่สำนักงาน กทต.คงไม่เกิดเหตุความวุ่นวาย มีการชุมนุมคัดค้านของกลุ่มมวลชนต่างๆ เพราะที่นั่นคือสถานที่ราชการ แต่เพื่อความไม่ประมาท กทต.ก็ได้เตรียมแผนสำรองไว้ 2-3 แผนเช่นกัน” เลขาธิการ กทต. กล่าว

● **32พรรคเล็กคัดค้านเลือกตั้งไม่เกิน22มิ.ย.**

ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนแจ้งวัฒนะ เช้าวันเดียวกัน กลุ่มสหพรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใหม่ ซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนจาก 32 พรรคการเมืองขนาดเล็ก เดินทางเข้ายื่นหนังสือพร้อมกระเช้าดอกไม้ และปาต่องโก๋ เพื่อสื่อให้เห็นถึงการเป็นคู่กลมเกลียวเหมือนพรรคการเมืองที่ต้องร่วมมือกันจัดการเลือกตั้ง ให้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรม.กลาโหม โดยมี พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือแทน

นายสุรทิน กล่าวว่า ทางกลุ่มซึ่งเข้าร่วมหารือถึงการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ร่วมกับกทต.เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา แต่ยังไม่หาข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องวันเลือกตั้งไม่ได้ แต่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของประเทศที่

กำลังมีข้อขัดขัดในการบริหารประเทศจึงขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งพิจารณาดำเนินการกราบบังคมทูลขอพระราชทานร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 15 มิถุนายนหรือไม่เกินวันที่ 22 มิถุนายนนี้

ด้านพล.ต.อ.ธวัช กล่าวว่า จะนำเรื่องแจ้งให้นายกฯ รับทราบถึงจุดประสงค์ของพรรคการเมืองที่ร่วมประชุมกับกทต.เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา ที่ต้องการให้ขับเคลื่อนจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด และเห็นด้วยว่าหากดำเนินการล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำงานงบประมาณในปี 2558 และจะเกิดความเสียหายตามมา

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ครบทุกผล สดทุกเรื่อง
ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ 24 เม.ย. 2557 หน้า 1:10:11

**ศาลรธน. นัด
ไต่สวน ป.6 พท.**

นายกฯ ถกสู้ 'ข้าว'
ขอเพิ่มพยานอีก
ศาลรัฐธรรมนูญ นัด 6 พ.ค.
ไต่สวน 'ปู' ปมสังข้าย 'ถวิล'
นายกฯ ถกฝ่ายเศรษฐกิจ-
กฎหมาย อ่านต่อหน้า 10

● ใต้สวนปฐ □ ต่อจากหน้า 1

แก้ปม'จ่านำข้าว' ขึ้นป.ป.ช.ขอเพิ่มพยานอีก 7 ปาก ป.ป.ช.เข้าชี้มูลต้นเดือนหน้า 'ปิ้ง' ย่าง 10 ซาดืออาเขียนเตรียมออกแถลงการณ์หนุน 'ไทยเลือกตั้ง พรรคเล็กขึ้นนายกฯ ทูลเกล้าฯ พ.ร.ฎ.จัดเลือกตั้งมิ.ย. เลขาฯ กกต.ยื่นข้อเสนอด่วน ยังยึดวันที่ 20 ก.ค. เพื่อไทยเข้า'มาร์ค' ทำตาม คำสั่ง'เทือก' เบี้ยววงถก กกต.-58 พรรค ประชารัฐปัดขงป.ป.ช.สอบคอ.ร.ส. เล็งร้องศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเพื่อไทย

มติศาลรธน.ให้ 'ปู' เลื่อนชี้แจง

เวลา 09.30 น. วันที่ 23 เม.ย. ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมพิจารณาคำขอของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ขอขยายเวลาการชี้แจงเกี่ยวกับ คำร้องของนายไพบูลย์ นิตติตะวัน ส.ว.สรรหา กับพวก ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ล้มสตุกลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบมาตรา 268 หรือไม่ จากกรณีแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เป็ลียนศรี จากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ยื่นขอขยายเวลาขึ้นคำชี้แจง แก่ข้อกล่าวหาออกไปอีก 15 วัน จากเดิมวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบศาลฯ เป็นไปอย่างเข้มงวด มีหน่วยเก็บกู้และตรวจวัตถุระเบิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาดูแลความปลอดภัย มีการนำเครื่องตรวจจรวจอิเล็กทรอนิกส์มาหาวัตถุแปลกปลอม รวมถึงนำสุนัขตำรวจช่วยตรวจสอดด้วย

เวลา 14.00 น. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารผลการประชุมคณะตุลาการระบุนศาลฯมีคำสั่งอนุญาตให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในวันที่ 2 พ.ค.นี้ อีกทั้งยังมีคำสั่งให้ ใต้สวนพยานบุคคล ประกอบด้วย 1.นายไพบูลย์ นิตติตะวัน ส.ว.สรรหา 2.น.ส.ยิ่งลักษณ์ 3.พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี อดีตเลขาธิการสมช. และ 4.นายถวิล เป็ลียนศรี ในวันที่ 6 พ.ค. เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้พยานบุคคลดังกล่าวขึ้นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงเป็นเอกสารภายในวันที่ 29 เม.ย.นี้ หากไม่ขึ้นถือว่าไม่ติดใจ

ใต้สวนนัดแรก 6 พ.ค.

ส่วนกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ขออนุญาตนำพยานบุคคลเข้าใต้สวนเพิ่มได้แก่ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ปฏิบัติหน้าที่รมว.แรงงาน และพล.ต.อ.อิทธิวิท สุพรรณเกษข ศาลฯมีคำสั่งไม่ ใต้สวนพยานบุคคลดังกล่าว แต่พยานบุคคลทั้ง 3 คนนี้สามารถขึ้นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงเป็นเอกสารได้ภายในวันที่ 2 พ.ค.นี้

รายงานข่าวแจ้งว่าการ ใต้สวนพยานบุคคลวันที่ 6 พ.ค. คณะตุลาการฯจะออกนั่งบัลลังก์ ใต้สวนและทางสำนักงานจะถ่ายทอดสัญญาณจากห้องพิจารณาคดีให้สาธารณชนได้ทราบด้วย ส่วนที่ไม่ ใต้สวนพยาน 3 ปาก ฝ่ายผู้ถูกร้องคือ พล.ต.อ.โกวิท ร.ต.อ.เฉลิม และ พล.ต.อ.อิทธิวิท ไม่ถือเป็นการคัดสิทธิ์

เพราะศาลกำหนดให้พยานดังกล่าวส่งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคำร้อง ส่วนในวันที่ ใต้สวนจะกำหนดวันวินิจฉัยคำร้องดังกล่าวเลขหรือไม่นั้นอยู่ที่ดุลพินิจของคณะตุลาการฯ แต่จากการพิจารณาคำร้องที่ผ่านมามักจะกำหนดวันวินิจฉัยหลังจาก ใต้สวนพยานบุคคลแล้ว

นายกฯ ไม่กังวล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญ มีมติขยายเวลาขึ้นคำชี้แจงให้นายกฯแล้ว ในวันที่ 26 เม.ย.ถึง 4 พ.ค. จะมีตุลาการฯบางส่วนเดินทางไปร่วมการประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 2 ที่ประเทศตุรกี

นายพิชิต ชื่นบาน ทิมกฎหมายของน.ส.ยิ่งลักษณ์เผยว่า ได้รายงานให้นายกฯทราบแล้ว กรณีตุลาการฯขยายเวลาชี้แจง คดีโยกย้ายนายถวิล ออกไปอีก 14 วัน ทำให้ทิมทนายมีเวลาเตรียมคดีมากขึ้น มั่นใจว่าจะเตรียมข้อมูลพร้อมชี้แจงศาลฯ ได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ขอหารือกับทิมทนายก่อนว่าวันที่ 6 พ.ค.ที่ศาลนัด ใต้สวนพยาน 4 ปากโดยมีนายกฯ รวมอยู่ด้วย นายกฯต้องไปชี้แจงด้วยตัวเองหรือไม่ นายกฯไม่มีข้อกังวลและยังไม่สอบถามเรื่องนี้แต่อย่างใด

ป.ป.ช.แจ้งชี้มูลจ่านำข้าว

รายงานข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยถึงกระแสข่าวป.ป.ช.จะชี้มูลความผิดกรณี ใต้สวน น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพิกเฉยละเลยปล่อยให้มีการทุจริตโครงการรับจ่านำข้าวในวันที่ 7 พ.ค.นี้ว่า การระงับวันที่ชัดเจนคงไม่ได้ เบื้องต้นคาดว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ใต้สวน จะสรุปรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ โดยคาดว่าจะเป็นวันอังคารที่ 29 เม.ย. หรือพฤหัสบดีที่ 1 พ.ค. จากนั้นที่ประชุมใหญ่จะพิจารณาข้อสรุปของคณะอนุกรรมการว่าสมบูรณ์เพียงพอที่จะชี้มูลความผิดได้หรือไม่ ถ้าสมบูรณ์จะพิจารณาชี้มูลในทันทีหรือไม่ หากให้ ใต้สวนเพิ่มก็ต้องนัดชี้มูลกันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม คาดป.ป.ช.ว่าจะชี้มูลช่วงต้นเดือนพ.ค.อย่างที่มีข่าว แต่ยังไม่ ใต้สวนได้ว่าเป็นวันไหนซึ่งตามปกติป.ป.ช.จะประชุมกันทุกวันอังคารและพฤหัสบดี กระแสข่าวที่ระบุเป็นวันที่ 7 พ.ค. จึงไม่น่าใช่เพราะตรงกับวันพุธที่ไม่มีการประชุม

'ปู' ถกแก้ปม'จ่านำข้าว'

เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.แจ้งวัฒนะ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เข้าพบน.ส.ยิ่งลักษณ์ เพื่อรายงานสถานการณ์การประชุมทางไกล โดยทั่วไป รวมทั้งหารือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามฤดูกาล

จากนั้นเวลา 10.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือในคดีโครงการทุจริตจ่านำข้าว มีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ปฏิบัติหน้าที่รองนายกฯและรมว.คลัง นายชัยเกษม นิติสิริ ปฏิบัติหน้าที่รมว.ยุติธรรม นางเบญจมาศ หุยเจริญ ปฏิบัติหน้าที่รมช.คลัง นายชรรยพงษ์ราช ปฏิบัติหน้าที่รมช.พาณิชย์ นายฉวีวุฒิสัยเกื้อ ปฏิบัติหน้าที่รมช.พาณิชย์ นายวราเทพ รัตนากร ปฏิบัติหน้าที่รมต.ประจำสำนักนายกฯ

และรมช.เกษตรและสหกรณ์ นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ เลขานุการนายกฯ พล.ต.ต.รวิช บุญเรือง รองเลขาธิการนายกฯ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นาย อัครพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา เข้าร่วมหารือ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ปฏิบัติหน้าที่รอง นายกฯและรมว.คลัง กล่าวหลังหารือว่า มั่นใจ จะชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการตั้งค่าใช้จ่ายใน โครงการรับจำนำข้าวที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า สูงเกินความจำเป็นได้ ยืนยันการจัดตั้งงบ ค่าเงินการส่วนนี้อยู่บนพื้นฐานความจริง ที่ ผ่านมามีการบริหารจัดการไม่ให้งบประมาณนี้สูง เกินกว่าวงบที่ใช้ในโครงการประกันภัยนาข้าว ซึ่งนายกฯเห็นว่าควรเชิญสื่อมวลชนร่วม สังเกตการณ์การตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย

ยื่นป.ช.แย้งข้อมูลสต็อกข้าว

จากนั้นเวลา 11.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายชรรยงยื่นเอกสารการตรวจนับข้าวสต็อก รัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวต่อป.ช. เพื่อ ตรวจสอบกรณีนาข้าว มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ระบุมีข้าวหายจากสต็อกในโครงการ รับจำนำข้าว 2 ล้านตัน โดยมีนายวิชา อาคม พิทักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. เป็นผู้รับหนังสือ

นายชรรยงกล่าวว่า การไต่สวนข้อกล่าว หาน.ส.ยังลักษณะ ของป.ช.กรณีปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในโครง การจำนำข้าวจนทำให้เกิดความเสียหาย ใน ฐานะที่.ส.ยังลักษณะ เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) หลัก ฐานที่ป.ช.ใช้เป็นหลักฐานหลักคือ รายงาน การตรวจสอบของคณะกรรมการปิดบัญชี ของน.ส.สุภา ปิยะจิตติ ซึ่งตรวจสอบพบว่า รายงานการตรวจการปิดบัญชีครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2556 ไม่ได้นับข้าวในสต็อกของ รัฐบาล 2.5 ล้านตัน รวมเข้าในรายงาน ทำให้ มีตัวเลขเสียหายถึง 2 แสนล้านบาท แต่ก็นำ จำนวนข้าว 2.5 ล้านตันรวมด้วยจะขาดทุน เพียงแสนล้านบาทนั้น การปิดบัญชีครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 31 พ.ค. 2556 มีข้าวที่ไม่ได้นับรวมอีก 2.977 ล้านตัน ฉะนั้นถ้าคณะกรรมการนับ รวมตัวเลขข้าวในสต็อกทั้งครั้งที่ 2 และ 3 จะ พบว่าตัวเลขปริมาณความเสียหายหรือขาดทุน มีไม่มาก ไม่ใช่ตามที่บอกว่า 3.3 แสนล้านบาท

ยื่นข้าวยังอยู่ครบ

นายชรรยงกล่าวว่า ที่ผ่านมานายกฯสั่งการ ให้ตรวจสอบโดยพล.ต.ต.รวิช บุญเรือง รอง เลขาธิการนายกฯ รายงานกลับมว่าข้าวใน สต็อก 2.5 ล้านตันไม่ได้ขาด ฉะนั้นถ้าจะเอา บัญชีของน.ส.สุภา ก็เป็นบัญชีที่ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน ซึ่งสอดคล้องกับนายวิชา ที่ไปให้ ข้อเท็จจริงในการประชุมที่มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมาว่าข้าวหายไป 2 ล้านตัน ความเสียหายจะมากหรือน้อยเพียง ใดอยู่ที่ตัวเลขสต็อกข้าวที่มายื่นให้ป.ป.ช. ตรวจสอบในวันนี้

นายชรรยงกล่าวว่า กล่าวป.ป.ช.จะถือตัว เลขคณะกรรมการของน.ส.สุภา ที่รายงาน มา หรือตามที่นายวิชา ให้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็น ตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง ครั้งสุดท้ายที่กระทรวง พาณิชยตรวจสต็อกโดยผ่านคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตามโดยมีนายนิวัฒน์ธำรง เป็นประธาน ตรวจสอบช่วงวันที่ 17-28 มี.ค. 2557 ข้าวที่อยู่ครบคือ 18.72 ล้านตัน แต่ที่ ตรวจไม่ได้คือที่คลังรวมอยู่ 1.19 ล้านตัน เมื่อตรวจสอบภายหลังพบว่าอยู่ครบ นายกฯ สั่งให้ตรวจสอบประเด็นนี้ เป็นประเด็นสำคัญ เพราะอาจนำไปสู่การวินิจฉัยที่ผิดพลาดต่อไป โดยถือเอาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เป็นรายงาน ของคณะกรรมการของน.ส.สุภา หรือตาม ที่กรรมการป.ป.ช.คนหนึ่งให้สัมภาษณ์ จะ กลายเป็นว่าข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง

ข้อมูล 'สุภา' ผิด-จัดตรวจสอบสต็อกใหม่

นายกฯในฐานะผู้ถูกไต่สวน ขอให้ป.ป.ช. ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตรงกันให้ถูกต้อง รัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ องค์การคลังสินค้า อ.ต.ก. ปลัดมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ทุกหน่วยงานพร้อมให้ความร่วมมือ เต็มที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ยืนยันไม่ได้ต้องการประวิงเวลา เมื่อถามว่า เป็นความบกพร่องในการตรวจนับของคณะ อนุฯของน.ส.สุภา นายชรรยงกล่าวว่า เขาไม่ ได้นับรวมข้าว 2.5 ล้านตันและ 2.977 ล้าน ตัน ของรอบที่ 2 และ 3 ส่วนจะบกพร่องหรือไม่ตนไม่ทราบ แต่การไม่ได้นับรวมข้าว จำนวนดังกล่าวทำให้ดูเหมือนว่าโครงการรับ จำนำข้าวมีความเสียหายมาก จึงต้องการให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบว่าข้าวหายไปจากสต็อก รัฐบาลจริงหรือไม่

เมื่อถามว่าจะบอกว่าข้อมูลของคณะอนุ กรรมการของน.ส.สุภาที่ป.ป.ช.ใช้อย่างผิด ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ นายชรรยงกล่าวว่า ใช่ เพราะความจริงแล้วน.ส.สุภา ต้องรายงานต่อ กชช.โดยตรงเพื่อให้ตรวจสอบว่าข้าวขาดไป จากสต็อกจริงหรือไม่ เพราะคณะกรรมการ เป็นคนที่กชช.เป็นผู้แต่งตั้งจึงต้องรายงานต่อ กชช. การไม่นำข้าวจำนวนดังกล่าวมาปิด บัญชี ทำให้สังคมได้รับข้อมูลผิดๆ

ยื่นขอเพิ่มพยานอีก 7 ปาก

เวลา 13.45 น. นายบัญชา ปรมิตศานกรณ์ ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจจากน.ส.ยัง ลักษณะ ให้มายื่นหนังสือต่อป.ป.ช.เพื่อขอเพิ่ม เติมพยานอีก 7 ปาก นายวิชา อาคมพิทักษ์ รัรับหนังสือแทน

นายบัญชา กล่าวว่า น.ส.ยังลักษณะขอให้ ป.ป.ช.ไต่สวนและนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติม ดังนี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกฯ พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผบ.ตร. นาย ว ราเทพ รัตนากร ปฏิบัติหน้าที่รมต.ประจำสำนัก นายกฯ และรมช.เกษตรฯ นายพิชัย พุฒหวงชิว นายกสภาวชิราวุธ บุญศรีแห่งประเทศ ไทย พล.ต.ท.วิเชียร โชติ สุกโชติรัตน์ อดีต กรรมการป.ป.ช. นายโอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษา พรรคเพื่อไทย ในฐานะจัดทำนโยบายโครงการ รับจำนำข้าว และนายสัตวแพทย์ชัย วัชรรงค์ นัก วิชาการอิสระผู้ศึกษากลไกการตลาดข้าว การ ไต่สวนพยานทั้ง 7 ปาก ไม่ทำให้การไต่สวน ล่าช้าแต่จะทำให้ป.ป.ช.ได้รับทราบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายครบถ้วน ทำให้การไต่สวน บริสุทธิ์ ยุติธรรม จากที่ยื่นขอเพิ่ม 7 ปาก หาก ป.ป.ช.จะกรุณาให้อย่างน้อย 4 ปาก เพื่อให้ นาย กฯ มีโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และต่อสู้คดี เนื่องจากนายกฯ ไม่สบายใจอย่างมาก เพราะ ไม่คิดว่าจะถูกกล่าวหา

ยื่นข้อมูลต้นพ.ค.ถ้าข้อมูลสมบูรณ์

ด้านนายวิชา กล่าวว่า จะนำเรื่องสรุปและ บรรจุเป็นวารสารเสนอต่อที่ประชุมป.ป.ช. พิจารณาในการประชุมวันที่ 24 เม.ย. นี้ เมื่อ ถามว่านายชรรยงยื่นเอกสารเพิ่มเติมแตกต่าง กรณีข้าวหาย 2 ล้านตัน ต้องสืบลงรายละเอียด หรือไม่ว่าข้าวหายไปได้อย่างไร นายวิชา กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะสงสัยอย่างไร เช่นเดียวกับการลงพื้นที่ตรวจสอบโกดัง ต้อง แล้วแต่คิดว่าจำเป็นต้องดำเนินการตามที่ขอมา หรือไม่ หรือมีข้อเท็จจริงเพียงพออยู่แล้วใน การพิจารณาแล้วหรือไม่

เมื่อถามว่าหากไม่ให้เพิ่มเติมพยาน ไม่สั่ง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่ม ต้นเดือนพ.ค.จะชี้ มูลได้เลยหรือไม่ นายวิชา กล่าวว่า อย่างที่ เคยให้สัมภาษณ์ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้มานั้น สมบูรณ์ก็คงมีความพร้อมตามนั้น เชื่อว่า กรรมการป.ป.ช.ได้พิจารณาให้ความเป็น ธรรมอย่างเต็มที่

‘ปู’โพลตัจจิตรวรสตอกข้าว

เวลา 15.45 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ โพลตัจจิตรวรสตอกข้าว ว่า การที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชี ไม่ได้ นำข้าวที่อยู่ในครอบครองขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การการค้าเพื่อเกษตรกรรม (อ.ต.ก.) จำนวน 2.977 ล้านตันข้าวสาร มารวมคำนวณทางบัญชีโดยอ้างว่าข้าวสูญหาย นั้น ความจริงมิได้สูญหายจึงต้องนับว่าสต็อกนั้นมืออยู่ การไม่นำมารวมคำนวณจึงไม่ถูกต้อง และไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่าข้าวดังกล่าวสูญหาย ดังนั้นการตรวจสอบสต็อกให้ถูกข้อมเป็นภารกิจที่สำคัญ และทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของป.ป.ช.โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ได้เชื่อเพียงคำกล่าวอ้างดังที่ปรากฏเป็นข่าว

น.ส.ยิ่งลักษณ์ระบุว่า จึงมอบให้นายชรรย ไปยื่นหนังสือต่อป.ป.ช. ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยการตรวจสอบว่าข้าว 2.977 ล้านตันข้าวสาร ที่อยู่ในความครอบครองของ อคส. และอ.ต.ก.สูญหายจริงหรือไม่ และเพื่อจัดทำเป็นรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นก่อนการพิจารณาและสรุปสำนวนต่อไป ที่ขอให้ดำเนินการเช่นนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของป.ป.ช. ดำรงความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ทั้งเป็นการให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาคือคนซึ่งมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ได้พิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของข้อกล่าวหาตามมาตรฐานสากลและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน **ยื่นสอบศอ.รส.-ยุบเพื่อไทย**

เวลา 14.00 น. นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นคำร้องต่อป.ป.ช. เพื่อให้ไต่สวนกรณีศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 และกล่าวหาบุคคลประกอบด้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในฐานะผอ.รักษาความสงบภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ผอ.ศอ.รส. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ประธานที่ปรึกษาศอ.รส. นายชัยเกษม นิติสิริ รองผอ.ศอ.รส. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เลขาธิการศอ.รส. ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอาญามาตรา 157 โดยมีนายวิทยา รับหนังสือคำร้อง

นายวิรัตน์กล่าวว่า ศอ.รส.กระทำการยุยงให้เกิดความไม่สงบ ยุยงให้ประชาชนเกลียดชังป.ป.ช. กระด้างกระเดื่องต่อคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ เกลียดชังกกต.และจบบจ๊วง ล้วงละเมิดต่อสถาบันเบื้องสูง แถลงการณ์ข่มขู่ป.ป.ช.ที่ต้องตัดสินโครงการรับจำนำข้าว ให้ล้มเลิกโดยทันที ส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบขึ้น จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ในฐานะผอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบความสงบทุกเรื่องแต่กลับเพิกเฉย ไม่ยอมระงับยับยั้ง

นายวิรัตน์กล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์และบุคคลที่ร้องเรียนข้างต้นกระทำการสมคบกันกระทำความผิดกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ทั้งนี้จะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ากระทำความผิดกล่าวขังรัฐธรรมนูญ 216 พรรคห้า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร แต่ศอ.รส.กลับแถลงการณ์ไม่ยอมรับ ถือเป็นการใช้อำนาจนอกวิธียุติไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคและตัดสิทธิการเมืองต่อไป

อาเซียนอยากเห็นไทยเลือกตั้ง

เวลา 09.50 น. ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ปฏิบัติหน้าที่รองนายกฯ และรมว.ต่างประเทศ ที่ปรึกษาศอ.รส. ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 19 เม.ย.ได้รับหนังสือจากรมว.ต่างประเทศของพม่า ซึ่งนำร่างแถลงการณ์ของรมว.ต่างประเทศชาติอาเซียนร่างโดยนายอาร์ เอ็ม มาร์ตี เอ็ม นาตาเลกวารมว.ต่างประเทศอินโดนีเซีย ส่งถึง 10 ประเทศอาเซียน เพื่อยุติการรื้อร่างหนังสือฉบับนี้ที่รมว.ต่างประเทศอาเซียนต้องออกเป็นแถลงการณ์ร่วมกัน เกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไทยที่อาเซียนห่วงใยและอยากเห็นการแก้ปัญหาด้วยการเจรจาและยึดหลักประชาธิปไตย ที่สำคัญเขาอยากเห็นการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและเกิดความปรองดองในประเทศ ซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย

นายสุรพงษ์กล่าวว่า นอกจากนี้ รมว.ต่างประเทศอาเซียน อินโดนีเซีย สนับสนุนโดยยึดหลักการกบฏบัตรของอาเซียนและอยากเห็นไทยก้าวข้ามปัญหาที่อยู่ยุคขุขณะนี้ ตอนนี้นำร่างแถลงการณ์ฉบับนี้อยู่ระหว่างพิจารณาในที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ซอม) ที่ประเทศไทย คาดว่าจะเสร็จเร็วๆ นี้ โดยคนได้ตอบแถลงการณ์ไปแล้วว่าเห็นด้วยกับแถลงการณ์นี้ ก่อนหน้าเมื่อเดือนธ.ค.2556 ผู้นำอาเซียนเคยออกแถลงการณ์ต่อสถานการณ์ในไทยมาแล้วครั้งหนึ่ง ถ้าปัญหาของไทยยังไม่ถูกแก้ไขให้เรียบร้อยจากที่เราเคยเป็นหนึ่งในประเทศต้นๆ ของอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนและภาพลักษณ์ของอาเซียน และด้วยข้อขัดแย้งภายในประเทศทำให้ไทยลบทบาทในอาเซียนลง

“อาเซียนจึงห่วงใย อยากฝากถึงผู้ประท้วง โดยเฉพาะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอให้คุยกันให้จบว่าจะเลือกตั้งเมื่อใด นายอภิสิทธิ์ ควรเลิกโยนให้พรรคอื่นได้แล้ว และต้องคุยกับนายสุเทพ ให้จบเพราะเป็นพวกเดียวกัน จากนั้นนายอภิสิทธิ์ ก็เป็นตัวแทนของนายสุเทพไปคุยกับ กกต.เพื่อจัดให้เลือกตั้ง” นายสุรพงษ์กล่าว

ยกเลือนอกจิ้งจอกตัดลิ้น

นายธวัช ธีรภูมิ คณะทำงานศอ.รส. แถลงสรุปผลการประชุม ศอ.รส.ว่า ศอ.รส.ได้รับรายงานการประชุมระหว่างกกต.กับพรรคการเมืองยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องวันเลือกตั้ง จึงขอเรียกร้องให้กกต.จัดเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้มีรัฐบาลชุดใหม่บริหารประเทศและแก้ปัญหาขัดแย้งของคนในชาติ และขอให้กกต.ดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้งซ้ำอีก ศอ.รส.ยินดีให้การสนับสนุนหากมีการร้องขอ และหากมีการขัดขวางการเลือกตั้งเกิดขึ้นซ้ำอีก ผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

นายธวัชกล่าวว่า ศอ.รส.ได้รับทราบบทวิเคราะห์การเมืองไทยโดยเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ระบุว่าวิกฤตการเมืองไทยมาถึงขั้นอันตรายสูงสุด เมื่อกลุ่มต่อต้านนายกฯ ผลักดันให้เกิดการรัฐประหาร โดยองค์กรตัดสินใจซึ่งนักวิจารณ์มองว่าเสี่ยงที่จะนำประเทศสู่เผด็จการหรือสงครามกลางเมือง ที่สำคัญชี้ด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญ ป.ป.ช.และกกต. กำลังนำสถานการณ์เข้าสู่จุดสำคัญของการต่อสู้ระหว่างชนชั้นนำกับผู้ออกเสียงเลือกตั้งในชนบทที่ดำเนินมานาน 8 ปี โดยใช้คดีความชี้ขาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าทั้งกรณีการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี และกรณีจำนำข้าว

นายธวัชกล่าวว่า บทวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับความเห็นของศอ.รส. ตามแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้น ศอ.รส. โดยผอ.ศอ.รส. และประธานที่ปรึกษา ศอ.รส. ขอเรียกร้องให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เห็นแก่ความถูกต้องและบ้านเมือง

‘เฉลิม’โต้ปมพลีชีพฆ่า‘มาร์ค’

ด้านร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ในฐานะผอ.ศอ.รส. ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีนายอภิสิทธิ์ ไม่เข้าร่วมหารือกับกกต. โดยให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยนั้นพรรคประชาธิปัตย์เวอร์และไม่ได้เป็นเรื่องระเบิดพลีชีพที่จะฆ่านายอภิสิทธิ์ ถ้าจะมีคนตายจำนวนมาก และถ้าจะทำจริงเอาปืนยิงหัวที่เดียวแล้วหนีออกมาก็ได้ ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง แต่มีคนคิดร้ายกับนายอภิสิทธิ์หรือไม่ ตนไม่ทราบ กกต.อย่าเอาพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นตัวตั้งในการจัดการเลือกตั้ง ศอ.รส.จะไม่เชิญกต.มาพูดคุยเรื่องจัดการเลือกตั้งนอกจากจะร้องขอมา

□ อ่านต่อหน้า 11

● ใต้สวนปฐ □ ต่อจากหน้า 10

แต่ถ้าประวิงเวลา คอ.รต.กำลังตามเช็กรายชื่อว่า เลขการจัดเลือกตั้งหรือไม่ อยากรู้จากบอก กท.ว่า กท.มี 5 คน อย่านำคนคนเดียวมาขึ้นนำ ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า คนไม่เคยพูดว่า คอ.รต.จะเสนอนายกฯ คนกลาง หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องโยกย้ายนายอภิสิทธิ์เปลี่ยนศรี เกินอำนาจตามรัฐธรรมนูญ โดยฟังพระบารมีเพื่อให้มีพระบรมราชวินิจฉัยเลือกนายกฯ และถ้าคราวนี้ถูกถอดถอนออกทั้งคณะรัฐมนตรี ตนพร้อมอดีตส.ส.อีก 8 คนในฐานะพสกนิกรจะฟังพระบารมี จะทำหนังสือกราบบังคมทูลให้ทรงวินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเกินรัฐธรรมนูญมาตรา 181 หรือไม่

พรรคเล็กจี้เลือกตั้งม.ย.

เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กลุ่มสหพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใหม่ เข้ายื่นหนังสือพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ และพาทองโก่ เพื่อสื่อถึงการเป็นคู่กลมเกลียวเหมือนพรรคการเมืองที่ต้องร่วมมือกันจัดเลือกตั้งให้กับนายกฯ โดยพล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกฯ รับหนังสือแทน

นายสุรทินกล่าวว่า กลุ่มเห็นว่าการหารื้อระหว่างกท.กับพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งไม่ได้ แต่พรรคส่วนใหญ่อยากให้เลือกตั้งเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของประเทศ จึงขอให้นายกฯ ในฐานะรักษาการเร่งดำเนินการกรรพ.บงคทูลขอพระราชทานพ.ร.ฎ. กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 15 มิ.ย. หรือไม่เกินวันที่ 22 มิ.ย. 2557 ทางกลุ่มมองว่าการหารื้อกับกท.ล้มเหลว เพราะไม่เปิดให้ถ่ายทอดสดการประชุม รวมถึงไม่มีข้อสรุปใดๆ ได้ ยืนยันว่าเห็นด้วยกับการปฏิรูปประเทศแต่ต้องดำเนินการควบคู่กับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และอยากขอร้องพรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การขัดขวางการเลือกตั้ง

ด้านพล.ต.ต.ธวัชกล่าวว่า ตนจะนำเรื่องแจ้งให้กับนายกฯทราบถึงจุดประสงค์ของพรรคการเมืองที่ร่วมประชุมกับกท. ที่ต้องการให้ขับเคลื่อนจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด และเห็นด้วยว่าหากดำเนินการล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณปี 2558 และจะเกิดความเสียหายตามมา

ขทพ.ไม่สนขป.ลงเลือกตั้ง

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงนายอภิสิทธิ์ และตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมหารือกับกท.วันที่ 22 เม.ย.ว่า ตนไม่คิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะบอยคอตหรือ

ไม่ ถ้ามีมติใจว่าพรรคนี้พรรคนี้ไม่ลงประเทศก็ไปไม่ได้ ไม่ต้องการให้ติดกับดักที่ว่า มีพรรคทั้งหมด 70 กว่าพรรคแล้วต้องลงสมัครทั้งหมด หรือจะมีพรรคไหนลง ไม่ลงบ้าง กับดักอีกประเด็นคืออย่าไปคิดใจว่าจะมีกลุ่มใดจะมาขัดขวางการเลือกตั้ง เพราะถ้ามีไปติดกับดักอย่างนี้คงไปกันไม่ได้ กล่าวว่าการดำเนินการตามกระบวนการระบอบประชาธิปไตยกับปัญหาความขัดแย้งและการขัดขวางการเลือกตั้ง ถ้าเอาทั้งสองอย่างมาผูกกันคงไม่มีทางจบได้

พท.แฉ 'เทือก' ลัง'มาร์ค'

เวลา 10.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย นายพร้อมพงษ์ นพดฤทธิ์ โฆษกพรรค แถลงว่า การหารื้อร่วมกับกท.ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน กท.กำหนดวันเลือกตั้งไว้ 3 กรอบ ซึ่งกรอบเวลาที่เร็วที่สุดคือวันที่ 20 ก.ค. พรรคเห็นว่านานเกินไป ขอเรียกร้องให้กท.กำหนดวันเลือกตั้งเร็วที่สุดภายในกรอบเวลา 45-60 วัน และมีข้อสรุปวันเลือกตั้งที่ชัดเจนก่อนถึงวันหารื้อกับรัฐบาลในวันที่ 28 เม.ย.นี้

ส่วนที่นายอภิสิทธิ์ อ้างเรื่องความปลอดภัยจึงไม่ร่วมประชุมวันที่ 22 เม.ย.นั้น นายพร้อมพงษ์กล่าวว่า การระดมกลุ่มพร้อมพลีชีพทำร้ายนายอภิสิทธิ์นั้น เป็นเรื่องที่กังวลเกินกว่าเหตุ ได้ยืนยันว่าก่อนตัดสินใจไม่ไปเพราะมีคำสั่งห้ามจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่และเดิมพุทธอิสระจะไปร่วมชุมนุมกับนายสุเทพที่การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แต่เปลี่ยนใจกะทันหันมาที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ อยากรู้อยากถามว่าเพราะอะไร

ตั้งฉายา 'มาร์คนางาย'

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายอภิสิทธิ์เคยเป็นนายกฯ และเป็นหัวหน้าพรรคใหญ่ ควรแสดงความรับผิดชอบแสดงจุดยืนว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการเลือกตั้ง การไม่ไปร่วมประชุมเป็นการดำเนินการของแก๊งสมคบคิด จะอ้างว่ากลัวกปปส.คงเป็นไปได้ เพราะเขามีภานายอภิสิทธิ์ไปพบนายสุเทพที่สวนลุมพินี คล้องนกหวีด ไปด้วยแสดงว่าเป็นพวกเดียวกัน พรรคเพื่อไทยต่างหากที่ควรกลัวแต่ก็ไปประชุม แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะการเมือง ซึ่งนายอภิสิทธิ์ถูกนายสุเทพครอบงำจึงไม่แสดงวุฒิภาวะการเมือง ขอให้ฉายานายอภิสิทธิ์ว่า 'มาร์คนางาย' จากคนที่ชอบบอยคอตการเลือกตั้งและหนีประชุมก็น่าจะหนีตลอดไป

'มาร์ค' ต่อไปไม่เชื่อลุงอึม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุที่ไม่เข้าร่วมหารือระหว่างกท.และพรรคการเมือง เพราะมีข่าวว่าอาจไม่ปลอดภัย ไม่แปลกใจที่กล่าวหาว่าตนเบี่ยงนัด เพราะเขาเห็นเป็นเรื่อง

ปกติที่จะมีคนใช้ความรุนแรงกับตน เสียหายที่เวทียังกล่าวไม่มีการคุยถึงเงื่อนไขที่จะทำให้การเลือกตั้งเรียบร้อย ถ้ารัฐบาลยังมุ่งเลือกตั้งก็ไม่มีประโยชน์ที่จะคุยกัน เพราะไม่ได้เป็นคำตอบประเทศ พรรคไม่เคยปิดกั้นที่จะคุยกับพรรคอื่นรวมถึงพรรคเพื่อไทย ซึ่งต้องถามว่ารัฐบาลสนใจจะพูดคุยด้วยหรือไม่

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ยังไม่ได้รับข้อมูลการประชุมจากกท. วันที่ 24 เม.ย. พรรคจะมีความชัดเจนว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อหาทางออกต่อไป ส่วนที่ ลุงอึม ตาสว่าง โปสัดเพชบุรี จะชิงตนเป็นการล้อเล่น จะได้ว่าต่อไปไม่เชื่อไม่ได้ และตนไม่ฝากความหวังในการดูแลความมั่นคงไว้กับร.ต.อ.เฉลิม อยู่แล้ว เพราะถ้าคอ.รต.ใช้แนวความคิดตามที่แถลงการณ์ออกมาจะใช้ไม่ได้อยู่แล้ว

จี้'ปฐ'พร้อมวางมือหรือไม่

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ถ้าได้คุยกับนายกฯ จะถามว่าพร้อมวางมือหรือไม่ และการวางมือจะเกี่ยวกับความสงบของบ้านเมืองหรือไม่ รวมถึงจะทำให้บ้านเมืองสงบได้อย่างไร ส่วนที่เสนอให้ 2 พรรคใหญ่คุยกันโดยมีกท.เป็นตัวกลางนั้น นายกฯ ไม่ใช่หัวหน้าพรรคคงไม่มาคุย และคงจะถืออำนาจตัดสินใจในฐานะรัฐบาลอยู่ดี จึงไม่มีประโยชน์ ทางที่ดีคือรัฐบาลต้องพร้อมมาคุย และถ้านายกฯ พร้อมให้รัฐบาลเข้าสู่กระบวนการพูดคุยก็นัดหมายกันได้อยู่แล้ว

เวลา 10.40 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค กล่าวถึงน.ส.ยิ่งลักษณ์ ประกาศพร้อมวางมือทางการเมืองโดยไม่ยึดติดตำแหน่งแต่ขอให้สังคมยึดกติกา เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้อีก เป็นการประกาศที่สายเกินไป คงเริ่มรู้ว่าไม่หลุดคดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญและป.ป.ช. จึงวางแผนกลเกมการเมือง เพื่อให้คณะรัฐบาล.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังรักษาอำนาจต่อไปได้ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ การประกาศวางมือดังกล่าวไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบตามวิสัยของผู้หน้าที่ดีที่ควรทำ ดังนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ควรยอมรับความจริงว่าต้นตอปัญหาเกิดจากตัวเองและรัฐบาลไม่ยึดกติกา ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ปลดปล่อยทุจริต พยายามช่วยเหลือพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้รอดพ้นจากความผิดต่างๆ โดยใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจ

ชี้เลือกตั้งเร็วจะเกิดกตัญญู

ส่วนที่นายโกศล พลกุล กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบุว่าหากไม่มีการเลือกตั้งโดยเร็วจะทำให้ประเทศเกิดกตัญญูนั้น นายองอาจกล่าวว่า แม้จะมีการเลือกตั้งโดยเร็วก็มีแนวโน้มเกิดปัญหาเช่นกัน เพราะจะมีมวลชน

ที่ต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมาคัดค้านการเลือกตั้งเหมือนวันที่ 2 ก.พ. ถ้าจะไม่ให้เกิดกฤษฎีกาต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ไม่เช่นนั้นการเลือกตั้งจะทำให้เกิดวิกฤตบ้านเมือง

นายจุฑาธิ์ ถักษณวิศิษฏ์ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวตอบโต้โฆษกพรรคเพื่อไทยที่กล่าวหา นายอภิสิทธิ์ ชี้แจงที่ไม่เข้าร่วมหารือระหว่าง กกต. และพรรคการเมืองว่า คนที่ชี้ขาดคือคนที่ไม่กล้ามารับโทษจากศาลไทย กรณี ร.ต.อ.เฉลิม ก็แสดงความชี้ขาดโดยเสนอแนวคิดขอพระบรมราชวินิจฉัยซึ่งยังไม่ทราบผลการวินิจฉัย คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร ส่วนจะเสนอขอพระบรมราชวินิจฉัยนั้นจะขอตามรัฐธรรมนูญมาตราใด จึงขอเรียกร้องให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว และขอให้ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เก็บอาการด้วย เพราะหากน.ส.ยังลักษณะถูกชี้มูลเพียงคนเดียว นายสุรพงษ์ก็มีโอกาสขึ้นมารับราชการนายฯ แต่หากน.ส.ยังลักษณะไม่ผิด ระวังนายสุรพงษ์จะไม่มีพรรคให้ขึ้น

กกต. ยึดเลือกตั้ง 20 กค.

เวลา 14.30 น. ที่สำนักงานกกต. นายภูษงค์ นุตราชวงศ์ เลขานุการกกต. แถลงว่า ที่ประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นของหัวหน้าพรรคหรือผู้แทนพรรค เรื่องการกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. ที่เหมาะสม จากการหารือเมื่อวันที่ 22 เม.ย. แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ต้องการให้จัดเลือกตั้งโดยเร็ว และกลุ่มที่ต้องการให้ชะลอการเลือกตั้งไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การเมืองจะเรียบร้อย ส่วนข้อเสนอมให้จัดเลือกตั้งวันที่ 15 มิ.ย. นั้น กกต. ชี้แจงแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ โดยกกต. ยังคงยึดศัปดาห์โมเดิร์นเลือกตั้ง 3 รูปแบบ คือวันที่ 20 ก.ค., วันที่ 17 ส.ค. และวันที่ 14 ก.ย. ซึ่งวันที่ 20 ก.ค. นี้มีความเป็นไปได้มากที่สุด ส่วนที่ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเสนอให้จัดเลือกตั้งเร็วกว่าวันที่ 20 ก.ค. นั้น กกต. ต้องพิจารณาตามระเบียบข้อกฎหมายก่อนว่าจะจัดเลือกตั้งให้เร็วกว่านั้นได้หรือไม่ และจะกระทบกับปฏิทินที่ กกต. วางไว้หรือไม่

นายภูษงค์กล่าวว่า ขณะนี้ กกต. ได้ประสานเลขาธิการนายฯ เพื่อขออนุญาตนายฯ และตัวแทนฝ่ายรัฐบาลมาหารือกับ กกต. เพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 30 เม.ย. นี้ เวลา 14.00 น. ที่สำนักงาน กกต. โดย กกต. จะนำข้อมูลที่แจ้งจากการหารือกับหน่วยงานความมั่นคงและพรรคการเมืองมาผูกพันกับรัฐบาล และเสนอต่อ กกต. โมเดิร์นเลือกตั้ง 3 รูปแบบให้รัฐบาลทราบ โดยยังเห็นว่า การจัดเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค. จะเป็นไปได้มากที่สุด หากรัฐบาลเห็นด้วยกับ กกต. ก็จะพูดคุยเรื่องประกาศพ.ร.ฎ. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. ใหม่ ส่วนจะให้ใครเป็นผู้ชี้แจงพ.ร.ฎ. ดังกล่าวนั้น ยังต้องพิจารณากันต่อว่าจะลงนามร่วมกันระหว่างประธาน กกต. และนายฯ หรือประธาน กกต. เพียงคนเดียว

รับรองส.ว.อีก 4 จังหวัด

นายภูษงค์กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่ความพร้อมกต. เพียงฝ่ายเดียว สิ่งสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมือง แต่ กกต. คงไม่เป็นตัวกลางเจรจากู้ขัดแย้งอีกแล้ว เพราะที่ผ่านมาไม่เป็นผล ไม่มีใครออกคุยกับ กกต. ทั้งนี้ วันที่ 30 เม.ย. กกต. คงต้องมีแผนสำรองหากมีผู้ชุมนุมมากกดดันจริง

นายภูษงค์แถลงผลประชุม กกต. ถึงการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ว. ว่า วันที่ กกต. มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ว. 4 จังหวัด ได้แก่ นางนันทิพา อมรรัตนเมธา ส.ว. ปทุมธานี น.ส. วราภรณ์ อัครวเม ส.ว. สมุทรปราการ นายสุนทร วัฒนาพร ส.ว. สมุทรสาคร และ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ว. สิงห์บุรี ส่วนใหญ่ถูกร้องเกี่ยวกับการหาเสียงงูโจวให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม แต่ กกต. พิจารณาเห็นว่า คำร้องไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่ชี้มูลว่าผู้สมัครกระทำความผิดจริง จึงยกคำร้องและประกาศรับรองผลเลือกตั้งให้เป็น ส.ว. นอกจากนี้ กกต. ยังพิจารณาคำร้องคัดค้าน ค.ต. บุหลัน ราษฎร์ คำพรณ์ ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ว. แพร์ ที่ถูกร้องว่าหาเสียงทำให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม ที่ประชุม กกต. เห็นว่าต้องสอบสวนเพิ่มเติมจึงยังไม่ประกาศรับรองผล

กตเปิดประชุมวุฒิสภา

เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางนรรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา นายสุวิจักขณ์ นาควิระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกรณีวุฒิสภาขอให้รัฐบาลตราพ.ร.ฎ. เปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา เพื่อให้วุฒิสภาทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132(2) โดยกำหนดให้เปิดประชุมวันที่ 1 พ.ค. ปิดวันที่ 10 พ.ค. นี้ หลังครบรับทราบและมอบให้เลขาธิการกรม. หารือกับเลขาธิการวุฒิสภา และเลขาธิการสภา เพื่อให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้มีอำนาจนำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เพื่อทรง มีพ.ร.ฎ. เรียกประชุม เพราะทั้ง 2 สภา ยังมีความเห็นแตกต่างกัน

นายสุวิจักขณ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุมถึงการถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ว่า ยังไม่ได้หารือกับนางนรรรัตน์ พิมเสน ถึงปัญหาดังกล่าวเนื่องจากตนติดราชการอยู่ต่างหวัด คาดว่ากลับกทม. จะหารือร่วมกันต่อไป ก่อนหน้านี้ได้ทำความเข้าใจไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ว่าการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อถอดถอนในขณะนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา

ยื่นถอดถอนบุคคลไม่ได้

นายสุวิจักขณ์กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 273 บัญญัติว่ากรณีการถอดถอนบุคคลนอก

สมัยประชุมสภา เป็นหน้าที่ของประธานวุฒิสภาที่ต้องทำเรื่องถึงประธานรัฐสภาเพื่อตราพ.ร.ฎ. เปิดสมัยประชุมวิสามัญ แต่เนื่องจากไม่มีสภา จึงไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา ประกอบกับประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภา อยู่ระหว่างยุติการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่แทนประธานรัฐสภาได้ ซึ่งตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาที่ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองประธานรัฐสภาได้เช่นกัน ดังนั้น กรณีการถอดถอนจึงไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าจะมีประธานรัฐสภาหรือรองประธานรัฐสภา

เมื่อถามว่ากรณีการแต่งตั้งกรรมการป.ป.ช. คนใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองจะดำเนินการได้หรือไม่ นายสุวิจักขณ์กล่าวว่า อาจมีปัญหาในข้อกฎหมาย เพราะต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญเช่นกัน ซึ่งต้องหารือให้ได้ว่าข้อสรุปอีกครั้งต่อไป

สุรชัยอ้างเคยเปิดสมัยวิสามัญ

ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลียงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงรัฐบาลระบุให้เลขาธิการวุฒิสภาหรือกับเลขาธิการสภาเพื่อหาข้อยุติการเสนอเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ หลังจากเลขาธิการสภาทำความเข้าใจขัดแย้งกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในประเด็นอำนาจหน้าที่ว่า ไม่เข้าใจทำไมต้องเลือกฟังเอกสารบางฉบับ เมื่อบอกเป็นปัญหาทางธุรการก็ต้องให้ฝ่ายธุรการเป็นผู้แก้ ปี 2549 มีการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อแต่งตั้ง กกต. ระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนฯ เลขาธิการสภาผู้แทนฯ สมัยนั้นคือ นายพิฑูรย์ พุ่มหิรัญ ซึ่งเป็นเลขาธิการรัฐสภาด้วย เห็นชอบตรงกันหมดว่าการเปิดประชุมวุฒิสภาตามมาตรา 168 ของรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งก็คือมาตรา 132 ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ดังนั้นไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 2549 ถึง 3 ครั้ง 2 สภาเห็นตรงกันหมดว่าให้ดูจากเนื้อหาและกรอบภารกิจว่าเป็นของสภาใด งานธุรการจะให้เลขาธิการสภานั้นเป็นผู้ดำเนินการ แต่มาถึงตอนนี้ทำไม่ถึงบอกว่าการที่ทำงานยุคนั้นไม่ถูก ก็ไม่เข้าใจ ซึ่งแจงไม่ได้และไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หากดูตามมาตรา 132 ที่ระบุว่าจะหาว่าอายุของสภาสิ้นสุดลง หรือสภาถูกยุบจะประชุมวุฒิสภาไม่ได้ เว้นแต่กรณี 1. การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 2. แต่งตั้งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และ 3. การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง ระบุชัดเจนว่าเป็นภารกิจของใคร

จากนั้นนายสุรชัยเข้าหาหรือกั้นนางนริศที่มีที่ห้องทำงาน โดยใช้เวลา 20 นาที ก่อนที่นายสุรชัย จะกลับไปยังห้องทำงานโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับนริศ ขณะที่นางนริศตั้งปฏิเสธให้สัมภาษณ์เช่นกัน แต่กล่าวอ้างว่าต้องยึดความกรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

นปช.ยัย 'มาร์ค' เชื้อตุงยิม

เวลา 13.00 น. ที่อิมพีเรียล ริสค์ คาเฟ่ร้านนางติลา โคจิราคาร ที่ปรึภษานปช. กล่าวว่ายบอแสดงความยินดีกับคนไทยที่รู้ว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กลัวขยจึงไม่ไปประชุมกับกกต. และขอขอยกพรรคเล็กที่สนับสนุนการเลือกตั้ง ขอเหื่อนองค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่าคิดจะทำอะไรกับประเทศนี้ และคนไทยได้เหมือนที่ผ่านมา สังคมไทยและสังคมโลกเข้าใจแล้วว่าองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ สมคบคิดกันทำลายล้างรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตยในไทย และจะไม่อนุญาตให้ทำเช่นนี้ได้อีกต่อไป

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช. กล่าวว่ายกรณีพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมประชุมกับกกต. อ้างเรื่องความปลอดภัยนั้น "นี่แหละตุลาที่ใครจะนกระเบิดระเบิดเข้าไปในห้องประชุมเพราะตำรวจและกกต. ตรวจเข้มและทุกพรรคก็กลัวขยอยู่แล้ว แต่ที่ไม่ไปเพราะไม่กล้ามีความเห็นต่างจากปปช. และไม่ว่าป.ป.ช. จะเล่นงานนายกฯ และกรรมก็ไม่มีทางล้มรัฐบาลชุดนี้ได้ ไม่มีทางเกิดสุญญากาศ มีนายเลี้ยวคือรัฐประหาร ซึ่งหากมีการยึดอำนาจ ตามสื่อบลงก็พร้อมออกมาต่อสู้ในที่

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการนปช. กล่าวว่ายการที่นายอภิสิทธิ์ ไม่มาประชุมกกต. อ้างถึงกรณีตุงยิม กล่าวยง โปสเตอร์พะนุ๊ก นายอภิสิทธิ์ กล่าวพหุทอิสระกับนายสุเทพ เกือกสุวรรณ ยากกว่า ต่อไปหากนายอภิสิทธิ์ ยังกลัวขยขวางการเลือกตั้งอีก ขอให้ตุงยิม โปสเตอร์ว่าอย่าไปขวางเลือกตั้ง เพราะเคยโปสเตอร์แล้วก็ได้ผล

ร้อง ปปช.

ผู้อำนวยการ ศอ.รส. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ปรึกษา ศอ.รส. นายชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม ในฐานะรอง ผอ.ศอ.รส. นายชาติ เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ ในฐานะเลขาธิการ ศอ.รส. เป็นต้นให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยมี นายวิทยา ย.คมพิทักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รับหนังสือคำร้อง นายวิรัตน์ กล่าวว่า ศอ.รส.ได้กระทำการยุยงให้เกิดความไม่สงบ โดยยุยงให้ประชาชนเกลียดชังคณะกรรมการ ป.ป.ช. และยุให้ประชาชนกระตือรือร้นต่อคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ยุยงให้ประชาชนเกลียดชังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และจบบ้าง ล่วงละเมิดต่อสถาบันเบื้องสูง

นอกจากนี้ ยังแถลงการณ์ในลักษณะข่มขู่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะต้องตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่อยู่ระหว่างไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบกับคำให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในลักษณะ ยุยงส่งเสริม ให้เกิดความไม่สงบเกิดขึ้น จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในฐานะ ผอ.รมน. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสงบทุกเรื่อง กลับเพิกเฉย ไม่ยอมระงับยับยั้ง จึงเป็นเรื่องที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์และบุคคลที่ร้องเรียนข้างต้น ได้กระทำการสมคบกันกระทำผิดกฎหมาย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

นายวิรัตน์ กล่าวด้วยว่า ตนจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่า การกระทำดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ 216 พรรคห้าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถึงที่สุด ผูกพันทุกองค์กร แต่ ศอ.รส. กลับแถลงการณ์ไม่ยอมรับ ถือเป็นการได้อำนาจนอกวิธที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 มีโทษถึงขั้นยุบพรรค และตัดสิทธิทางการเมืองต่อไป ■

บริการแห่งความดี
ไทยโพสต์

ฉบับประจำวันที่... 24 ธ.ค. 2557... หน้า... 11

ต่อลมหายใจ 15 วัน แจงย้าย 'ถวิล' 'ปู' โกล้ชะตาขาด ศาลวินิจฉัย 7-9 พ.ค. นี้

STV ผู้จัดการรายวัน - ศาลรัฐธรรมนูญมีมติต่อลมหายใจ 'ปู' อีก 15 วัน ให้ขยายเวลาแจ้งคดีย้าย 'ถวิล' พร้อมเรียก ยานไต่สวนอีก 4 ปาก "ส.ว.คำคุณ" คาดจะมีการวินิจฉัย 7-9 พ.ค. นี้ ท่ามกลางมือบสองฝ่าย "เหลิม" บัดเตรียมขอ ภายฯ พระราชทาน แต่จะขอพระบรมราชวินิจฉัยกรณี สกนกรเดือดร้อนจากคำวินิจฉัยของศาล กกต. ันตรัฐบาล หรือ 30 เม.ย. เดินหน้าเลือกตั้ง "มาร์ค" เผย 2 พรรคการเมือง ใหญ่มีโอกาสพูดคุย

อ่านต่อหน้า 11

ต่อลมหายใจ 15 วัน แจงย้าย "ถวิล" "ปู" โกล้ชะตาขาด ศาลวินิจฉัย 7-9 พ.ค. นี้

ASTVผู้จัดการรายวัน - ศาลรัฐธรรมนูญมีมติต่อ ลมหายใจ “ปู” อีก 15 วัน ให้ขยายเวลาแจ้งคดีย้าย “ถวิล” พร้อมเรียกพยานไต่สวนอีก 4 ปาก “ส.ว.คำณุน” คาดจะมีการวินิจฉัย 7-9 พ.ค.นี้ ท่ามกลางมือบ่งสองฝ่าย “เหลิม” บัดเตรียมขอล นายกา พระราชทาน แคจะขอพระบรมราชวินิจฉัย กรณีเพสกนกรเดือรื้อนจากคำวินิจฉัยของศาล กต.นัดรับฟังหรือ 30 เม.ย. เดินหน้าเลือกตั้ง “มาร์ค” เผย 2 พรรคการเมืองใหญ่มีโอกาสพูดคุย

วันนี้ (23 เม.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ เอกสารข่าว ภายหลังการประชุมคณะตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ ว่า ที่ประชุมคณะตุลาการฯ มีมติ อนุญาตให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ ร.มว.กล้าไหม ผู้ถูกร้องในคดีที่ประธานวุฒิสภา สังเกตเห็นของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา กับคณะ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความ เป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ลินสุตลงตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบ มาตรา 268 หรือไม่ ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพิ่ม

เดิมออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันที่ 17 เม.ย. ที่ครบ กำหนดระยะเวลาที่ศาลให้ยื่นคำชี้แจงครั้งแรก โดย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงกลับมายังในวันที่ 2 พ.ค.นี้ ส่วนที่นายกาฯ ขอให้ศาลไต่สวนพยานบุคคล รวม 3 ปาก ประกอบด้วย พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ร.มว. แรงงาน และ พล.ต.อ.อิทธิวิทย์ สุพรรณผลิษฐ์ อดีต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ศาลมีคำสั่งไม่ ไต่สวนพยานบุคคลดังกล่าว แต่หากบุคคลทั้งหมด จะยืนยันที่กถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น เป็นหนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก็ให้ยื่นได้

ภายในวันที่ 2 พ.ค. เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ศาลให้มีการไต่สวนพยานบุคคล รวม 4 ปาก ประกอบด้วย นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา ผู้ยื่นคำร้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้ถูกร้อง พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีต ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการสภา ความมั่นคงแห่งชาติ และนายถวิล เปลี่ยนศรี อดีต เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในวันที่ 6 พ.ค. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้พยานทั้ง 4 ปาก ยืนยันที่กถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นเป็นหนังสือ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 29 เม.ย.นี้ หากไม่มาศาล หรือไม่ยืนยันที่กถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นถือว่า ไม่ติดใจ

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ หัวหน้าคณะโฆษก ศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ที่ศาลเรียกไต่สวนพยาน 4 ปากนั้น ในจำนวนนี้ 1 คน คือ พล.ต.อ.วิเชียร เป็นพยานที่นายกาฯ ขอให้ศาลเรียกสืบ ส่วนอีก 3 ปาก เป็นพยานที่ศาลเห็นว่า ควรที่จะไต่สวน เพราะ มีความเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ขณะที่ในส่วนพยาน 3 ปากที่นายกาฯ ขอมา ทั้ง ร.ต.อ.เฉลิม พล.ต.อ.โกวิท และ พล.ต.อ.อิทธิวิทย์ ศาลเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับ คดี จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ ขยายเวลายื่นคำชี้แจงให้นายกรัฐมนตรีแล้ว ในวันที่ 26 เม.ย.-4 พ.ค. จะมีตุลาการบางส่วนเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาค เอเชียครั้งที่ 2 ที่ประเทศตุรกี

“คำณุน” คาดวินิจฉัย 7-9 พ.ค.นี้

นายคำณุน สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา ได้เขียน เพชฌกูศส่วนตัวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ อนุญาตให้ขยายเวลา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยื่นคำชี้แจง ว่า เป็นไปตามศาล ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งขยาย เวลายื่นคำชี้แจงให้นายกาฯ ถึงวันศุกร์ที่ 2 พ.ค. แต่ เหนือที่คาดคือ ศาลฯ นัดออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนวัน อังคารที่ 6 พ.ค. โดยกำหนดพยานเพียง 4 ปาก คือ 1. นายกาฯ 2. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีต เลขาธิการ สมช. 3. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา ผู้ร้อง และ 4. นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ สมช. แนวโน้มนัดแถลงความเห็นส่วนตัว และลงมติมีคำ วินิจฉัย ในวันที่พุธที่ 7 พ.ค. หรือภายในก่อนวันที่ 9 พ.ค. ยังมีสูงมาก และเป็นไปได้สูงเช่นกันที่การ นัดชุมนุมใหญ่ของทั้งสองฝ่าย จะเป็นวันอังคารที่ 6 พ.ค.นี้

“แม้ว” โพสต์อินสตาแกรมอยู่ “อะแลสกา”

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ได้โพสต์ ข้อความผ่านอินสตาแกรม thaksinlive โดยโพสต์ ภาพตัวเองที่เมืองอลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมเขียนข้อความว่า “อลาสกาตอนนี้อากาศเย็น สบายดีครับ เมืองไทยร้อนหรือไม่ครับ”

“เหลิม” บัดขอลนายกาพระราชทาน

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ร.มว.แรงงาน ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ เรียกร้อย (ศอ.รส.) กล่าวถึงกระแสข่าว นายชาติ พึ่งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมทำหนังสือขอพระราชทานนายกาฯ หากศาล รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้น จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า ไม่เป็นความจริง ตนไม่เคยพูด เพียงแต่เราคิดกันว่าครั้งหนึ่งศาล รัฐธรรมนูญเคยตัดสินนายสมัคร สุนทรเวช หลุด จากตำแหน่งนายกาฯ คนเดียว แต่ ครม.ไม่หลุด หากคราวนี้ศาลรัฐธรรมนูญทำเกินกว่ากฎหมาย กำหนด บอกว่าต้องออกไปทั้งหมด พวกตนจะฟัง พระบารมี เพราะเป็นผลกนกรเหมือนกัน หากทุกขั้ ร้อน สามารถฟังพระบารมีได้ โดยจะทำหนังสือ กราบบังคมทูลฯ ไม่ให้ระคายเคืองเมืองพระยุคสภาพ แต่ไม่ใช่ขอลนายกาฯ พระราชทาน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การยื่นหนังสือกราบบังคม ทูลฯ จะทำในนาม ศอ.รส. หรือส่วนตัว ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ตนกำลังคิดอยู่ แต่จริงๆ ใช้อดีต ส.ส. จำนวน 9 คน ก็ได้ มีตนเป็นแกนนำ ไม่เห็นต้องทำ ในนาม ศอ.รส. เลย เพราะเป็นผลกนกรได้รับความ เดือดร้อนจากเรื่องนี้ ตนมีความเชื่อว่า ศาล รัฐธรรมนูญตัดสินเกินกว่ากำหนด ผิดมาตรา 181 จึงไม่มีที่พึ่งที่เทิน ถ้ามว่าตนไม่มีสิทธิ์หรือ

ส่วนที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะ กรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เสนอเนื้อหาการประชุม ภายใน ศอ.รส. ไปพูดบนเวทีปราศรัยนั้น ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า พูดไม่ตรง ไม่มี แต่เรื่องการตั้งทีมจับกุม นายสุเทพนั้น เป็นเรื่องจริง เพราะตำรวจมีหน้าที่ ต้องจับกุม ไม่ต้องไปสั่งเขา เพราะมีหมายจับ

มีรายงานว่า ก่อนการประชุม ศอ.รส. จะเริ่ม ขึ้น ร.ต.อ.เฉลิม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ศอ.รส. ถึง กรณีนายสุเทพ ใช้คำว่า เด็ดจาดนตาตนเองบนเวที ปราศรัย กปปส. พร้อมทั้งกล่าวหาตนเองจะนำการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปแปรรูปนั้น ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง ต้องชี้แจงเรื่องนี้ เพราะเสียชื่อ ผอ.ศอ.รส. พร้อม กล่าวด้วยว่าตัวเองไม่เข้าข่ายเด็ดจาดน เพราะไม่ เคยผิดศีลธรรม จริยธรรม หรือเป็นขี้ขี้กับเมียใคร

ส่วนที่มีการนำเสนอว่า นายชาติ เป็นผู้เสนอ ความคิดเรื่องการทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัย จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากศาล รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกาฯ และ ครม.พ้นสภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่รักษาการนั้น ร.ต.อ.เฉลิม ระบุ ว่า ได้ยืนยันไปแล้ว นายชาติไม่ได้เป็นผู้เสนอต่อ ที่ประชุม ศอ.รส. เป็นเพียงแนวคิดที่พูดกันใน ศอ.รส. เท่านั้น และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เกินกว่าอำนาจที่กฎหมายบัญญัติไว้ เราจะยอมให้ คน 9 คน (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) มามือทิพิล เหนือคนทั้งประเทศได้อย่างไร ดังนั้น ตนพร้อม อดีต ส.ส.รวม 9 คน จะร่วมกันลงชื่อ ทูลเกล้าฯขอ พระบรมราชวินิจฉัย โดยตนจะเป็นคนแรกที่ลงนาม ในฐานะประชาชน และจะไม่ฟัง ศอ.รส.

ชัด “มาร์ค” เวอร์ปูดคนจ้องใช้ระเบิดพลีชีพ

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวถึงกรณี นายอภิสิทธิ์ เวช-ชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้เข้าร่วม

หรือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ ตัวแทนพรรคการเมือง โดยอ้างว่ามีคนลอบปอง ร้ายว่า พรรคประชาธิปัตย์เวอร์ ตนอยู่กองปราบฯ มา 10 ปี ระเบิดพลีชีพ จะใช้ต่อเมื่อต้องการฆ่าคนที่ เดียวพร้อมกันจำนวนมาก อาทิ กลุ่มอิทธิพลเหล่าที่ ฆาตนาวิกโยธิน ซึ่งหากจะมีการฆ่านายอภิสิทธิ์ เขา ไม่ใช้ระเบิดพลีชีพหรอก เพราะคนที่จะเบิดพลีชีพ จะตายด้วย แต่เดินเข้าไป ใช้ปืนยิงบาลที่เดียวจบ แล้ววิ่งออกมา ตนยืนยันว่า ไม่ใช่เรื่องจริง ส่วนจะ มีคนคิดร้ายกับนายอภิสิทธิ์ หรือไม่ตนไม่ทราบ แต่ ไม่ถึงกับใช้ระเบิดพลีชีพแน่

อย่างไรก็ตาม การที่นายอภิสิทธิ์ ไม่ได้ไปร่วม หรือกับ กกต. จะไม่กระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง กกต.ไม่ต้องสนใจ พรรคไหนไม่ไป ก็ไม่ต้องประชุม หน้าที่จัดการเลือกตั้งเป็นของ กกต. อย่าเอาพรรค ประชาธิปัตย์มาเป็นตัวตั้ง จนกระทั่งต้องล้มการ เลือกตั้ง ซึ่ง ศอ.รส. กำลังตรวจสอบอยู่ว่า กกต. ประวังเวลาหรือไม่ มีเหตุอันควรเชื่อหรือไม่ ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ หากชัดเจน ตนจะออกแถลงการณ์ ซึ่งวันเนื่อกกต.ยังชะงักเข้มน้อย จึงยังไม่คิดจะดำเนินการ แต่ฝากบอก กกต.ว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นอำนาจ ของท่าน กกต.มี 5 คน อย่าให้คนคนเดียววมชี้นำ

“ปิ่ง” อ้างอาเขียนแรงให้เลือกตั้ง

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และร.มว.ต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ ปรีक्षा ศอ.รส. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่าน มา ตนได้รับหนังสือจาก ร.มว.ต่างประเทศเมียนมาร์ ในฐานะประธาน ร.มว.ต่างประเทศอาเซียน โดยเป็น หนังสือที่ นายมาร์ติ นาตาเลกาว่า ร.มว.ต่างประเทศ อินโดนีเซีย เป็นผู้ร่าง และจะออกเป็นแถลงการณ์ ร่วมกันของ ร.มว.ต่างประเทศของกลุ่มอาเซียน ซึ่ง

สถานการณ์ต่างๆ ด้วย เพราะที่ผ่านมากกต. เคยประสานขอพูดคุยกับคู่ขัดแย้งแล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบรับ โดยการหารือระหว่าง กกต. กับรัฐบาลครั้งนี้ คงไม่เกิดเหตุความวุ่นวาย มีการชุมนุมคัดค้านของกลุ่มมวลชนต่างๆ เพราะที่นี้คือ สถานที่ราชการ แต่เพื่อความไม่ประมาท กกต. ได้เตรียมแผนสำรองไว้ 2-3 แผนแล้ว

นายภูซังค์ กล่าวด้วยว่า กกต. มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ว. เพิ่มอีก 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสิงห์บุรี และได้รับคำร้องคัดค้านผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ว. ใน จ.แพร่ เรื่องร้องคัดค้าน เนื่องจากมีเนื้อหารายละเอียดที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติม กรณีที่การหาเสียงลงหนังสือพิมพ์ที่มีข้อความอาจขัดประกาศ กกต. ทำให้ขณะนี้ ยังเหลือ ส.ว. ที่ กกต. ยังไม่พิจารณารับรองอีก 15 จังหวัด รวมทั้งที่ประชุม กกต. ยังมีมติเห็นชอบกับที่ ครม. เสนอให้งดเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ต่ออีก 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2557

แยม ปชป.-พท. มีโอกาสหรือกัน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนและตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งใจที่จะไปร่วมประชุมกับ กกต. แต่มีข้อมูลว่ามีความพยายามที่จะใช้ความรุนแรงในที่ประชุม และไม่มีใครสามารถยืนยันได้ จึงตัดสินใจปรึกษากับทาง กกต. ซึ่ง กกต. ยอมรับว่า มีข้อจำกัดในการที่จะดูแลความปลอดภัย ตนจึงทำหนังสือชี้แจงไปยัง กกต. ของตนการไปร่วมหารือดังกล่าว แต่มีสื่อบางฉบับตีข่าวว่าตนเบี่ยงนืด เพราะมองว่าการที่มีคนเปองร้ายตนนั้น เป็นเรื่องปกติ โดยไม่มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการละเมิดหลักการพื้นฐานของประชาธิปัตย์ และที่สำคัญ ตนได้ยืนยันในจดหมายว่า พร้อมที่จะร่วมมือในการหาคำตอบให้กับประเทศ และผลการประชุม ก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายว่า พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ตนยืนยันว่าหากจัดการเลือกตั้งได้เรียบร้อย ก็อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว

"คำถามที่ยังไม่มีคำตอบ คือ สิ่งที่จะช่วยกันทำให้มันเรียบร้อยคืออะไร เพราะทาง กกต. ยืนยันแต่เพียงว่า เลือกคราวนี้ไม่โหมเหมือนคราวที่แล้ว คำว่า โหมเหมือนเหมือนคราวที่แล้วนั้น ไม่ใช่หมายความว่า จะไม่มีปัญหาเลย เพียงแต่บอกว่าที่เป็นปัญหาบางเรื่อง เช่น การเปิดรับสมัคร จะมีวิธีการแก้ไขโดยการเปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันว่า แล้วการเลือกตั้งหลังจากสมัครได้แล้ว จะเรียบร้อยหรือไม่อย่างไร ก็คือไม่โหมด้วยเหตุผลเหมือนกับคราวที่แล้ว ไม่ใช่ไม่โหมเหมือนกับคราวที่แล้ว เพราะฉะนั้น ตรรกะนี้ยังเป็นหน้าที่ทุกพรรคการเมือง รวมทั้งรัฐบาล และ กกต. จำเป็นต้องช่วยกันแก้ไขภัยในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ และพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะพูดคุยว่า เราจะช่วยทำอะไรได้บ้าง แต่ถ้ารัฐบาลไม่สนใจโจทก์นี้เลย บอกไม่เกี่ยว ไม่สนใจว่าคนจะไปเลือกตั้ง หรือจะมีความวุ่นวายหรือไม่ แต่ที่กำหนดไปอย่างนี้ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปคุยอะไรกัน"

นายอภิสิทธิ์ยอมรับว่า มีความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ มีโอกาสคุยกัน เพราะพรรคไม่เคยปิดกั้นในการไปพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่น แต่ว่าการที่พรรคการเมือง 2 พรรคใหญ่ จะคุยกัน ต้องเข้าใจด้วยว่าเรากำลังพยายามที่จะแก้ปัญหา ซึ่งมีฝ่ายอื่นๆ ในสังคมที่เขาจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา นี้ไม่ว่า

จะเป็นภาคประชาชน ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายอื่นๆ ไม่เอาเพียงแต่ความต้องการของ 2 พรรคการเมืองใหญ่ แล้วไปหักให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเดินตามเพราะคนที่เขาสันับสนุนหรือสมาชิกพรรคการเมือง ก็มีวิจรรย์ญาณของเขา และกระแสวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้น เป็นความผิดของทุกฝ่าย ทุกคนต้องมาช่วยกันแก้ไข

"ปู" ต้องกล้าตัดสินใจให้บ้านเมืองสงบ

ส่วนที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อ้างว่าเศรษฐกิจมีปัญหาเพราะไม่มีการเลือกตั้ง นายอภิสิทธิ์ กล่าวยอมรับว่า ทุกคนเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจจริง หากสามารถคลี่คลายปัญหาการเมืองได้เร็ว ก็จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ แต่ปัญหาหลัก คือ ความต้องการที่จะเดินเลือกตั้งและปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจล้วนเกิดขึ้นจากเรื่องการเมือง คอร์รัปชัน จากนโยบายที่ผิดพลาด หากน.ส.ยิ่งลักษณ์ คิดว่าการเมืองติดหล่ม เพราะพวกตน และ กปปส. สร้างความเดือดร้อน และอยากที่จะให้มันหลุดพ้นจากสภาพนี้ไป คำถาม คือ แล้ว น.ส.ยิ่งลักษณ์ คิดจะทำอะไร

เพราะตนคิดและพยายามนำเสนอทางออก โดยประสานงานพบกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพูดคุยรายละเอียดได้มากขึ้นในอีก 2-3 วันข้างหน้า แต่ต้องถามว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ พร้อมจะทำหรือไม่ "ที่บอกว่าพร้อมจะวางมือทางการเมือง ถ้าบ้านเมืองเดินได้ แล้วจะลงคุยกันมัยว่า ถ้าจะวางมือแล้ว ขณะเดียวกันรักษาระบบ รักษาประชาธิปไตยอย่างที่ตนยิ่งลักษณ์บอกว่าเป็นความปรารถนาของตัวเองด้วย แล้วประเทศเดินได้ ถ้าพูดให้สั้นภาษาขี้เถยๆ บอกว่าพร้อมจะอย่างนี้ แต่ว่าต้องไปเลือกตั้ง อันนี้ไม่ใช่ครับ ต้องถามว่า ตกลงคุณยิ่งลักษณ์พร้อมใช้มัยที่จะวางมือ แล้วบ้านเมืองจะสงบมัย ต้องมาแลกเปลี่ยนกันว่า ประเด็นที่จะทำให้บ้านเมืองสงบนี้ มีอะไรบ้าง อาจจะเกี่ยวกับการที่คุณยิ่งลักษณ์ วางมือหรือไม่วางมือก็ได้ เพราะไม่มีใครเรียกร้อง ขณะนี้คุณยิ่งลักษณ์จะต้องวางมือเด็ดขาดทางการเมือง" นายอภิสิทธิ์กล่าว

ยันการข่าว 3 ฝ่ายมีแผนลอบฆ่า "มาร์ค"

น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายอภิสิทธิ์ ตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุมพรรคการเมือง เกิดจากการประมวลสถานการณ์และการข่าวในสามด้าน คือ จากวอร์รูม กปปส. ข้อมูลจากคนของพรรคประชาธิปัตย์ และการข่าวจากฝ่ายความมั่นคง ตรงกันว่า จะมีการก่อเหตุ ทำให้มีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัย จึงต้องถามไปยังวอร์รูมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรื ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รว.แรงงาน และ ผอ.ศอ.รส. ว่า ใช่หรือไม่ว่ามีทีมจาก จ.ลำปาง คอยซุ่มเป้าอยู่ในที่ประชุม มีทีมจาก

คลองเตย และทีมที่เคยก่อเหตุที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หากรัฐบาลมีความจริงใจ ขอให้ไปหาว่ามีใครไปพักที่รีสอร์ท ย่านรามอินทรา เป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยลงมือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่รัฐบาลปล่อยให้ลอยนวล โดยที่ตำรวจไม่จับกุมใช่หรือไม่ เพราะเหตุรุนแรงที่เกิดกับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล มีทั้งหมดกว่า 66 คดี แต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆ

"เอก" เผยคดียิงเอ็ม 79 บ้านปลัด สธ.คืบ

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. กล่าวที่ จ.นครราชสีมาว่า คดียิงเอ็ม 79 ไส้บริเวณบ้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิสูจน์ทราบเบื้องต้นได้ว่ายิงเข้ามาในแนวราบ จุดที่ยิงห่างไป 45-50 เมตร โดยกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องที่วังจรวด ซึ่งยังรออยู่ว่าจะตรวจสอบพบหรือไม่ แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าใช้ยานพาหนะซึ่งเป็นรถยนต์ ไม่ใช่รถจักรยานยนต์ เพราะหลายกรณีที่ได้ตรวจที่เกิดเหตุ ลักษณะการใช้เอ็ม 79 ยังสามารถประทับยิงจากในรถยนต์ได้ คนร้ายคงจะมี 2 คนขึ้นไป ส่วนสาเหตุมุ่งไปที่เรื่องปัญหาการเมืองเป็นหลัก แต่ก็ต้องให้เวลาตำรวจตรวจสอบด้วย

ส่วนที่มีหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าจะเหมือนคดีบาและยิงระเบิดบ้านก่อนหน้าในที่จับคนร้ายไม่ได้หรือไม่นั้น ต้องเรียนว่าบางกรณีต้องใช้เวลา เพราะสาเหตุหรือกลุ่มบุคคลต้องสงสัยต้องมีพยานหลักฐานยืนยัน ผบ.ตร.ก็เร่งรัดให้สืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ทุกคดี ■



24 ต.ย. 2557

ฉบับประจำวันที่.....หน้า.....

เขย่าองค์กรอิสระ



ยังสามารถหายใจหายคอ
กันได้โล่งอีกครั้งเมื่อล่าสุดที่
ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้
“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ปฏิบัติ
หน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐ
มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เลื่อนเวลาชี้แจงข้อกล่าวหาออก
ไปได้อีก 15 วัน นั้นหมายความว่า
นายกฯยิ่งลักษณ์และรัฐบาล
จะได้อัลมหายใจของตัวเอง
ออกไปได้อีก

เพราะไม่เช่นนั้นแล้วนายกฯ
ยิ่งลักษณ์จะต้องส่งคำชี้แจงเพื่อ
แก้ข้อกล่าวหา ในคำร้องที่ “ไพ
บุลย์ นิติตะวัน” ส.ว.สรรหา.ขอ
ให้ศาลพิจารณาสถานภาพความ
เป็นรัฐมนตรีของนายกฯยิ่ง
ลักษณ์ ลื่นสุดลงเฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 182 (7) ประ
กอบมาตรา 268 หรือไม่ จาก
กรณีที่ตั้งตั้งโยกย้าย “ถวิล
เปลี่ยนศรี” อดีตเลขาธิการสภา

ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ภายในวันนี้
(24 เม.ย.) ซึ่งจะเป็นการร่นเวลา
ให้การพิจารณาในคดีดังกล่าว
จากศาลรัฐธรรมนูญ เสรีจลินได้
เร็วขึ้น

และไม่เพียงแต่นายกฯยิ่ง
ลักษณ์ เองเท่านั้นที่รอลุ้นมติจาก
ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อ
วันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา หากแต่
เป็นไปได้ว่าบรรดากลุ่มการเมือง
ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและต่อต้าน
รัฐบาลเองล้วนแล้วแต่ลุ้นระทึก
ไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกปปส.
ที่นำหน้าโดยสุเทพ เทือกสุบรรณ
เลขาธิการกปปส. หรือคนเสื้อ
แดงเองก็ตาม

แม้ต่างฝ่าย ต่างประกาศ
พร้อมเดินหน้าประจันบานเจอ
กันได้ทุกเมื่อ ก่อนวันที่ศาล
รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาด
สถานะของนายกฯยิ่งลักษณ์
ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว
มวลชนทุกคนทุกสี ต่างไม่มีใคร

ต้องการเป็นฝ่าย “สูญเสียชีวิตเข้าแลกโดยที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าสงครามครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นจริงหรือไม่

ทุกการชุมนุมทุกการเคลื่อนไหวดำเนินกิจกรรมทางการเมืองล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทุนรอนและการบริหารจัดการที่ไม่ใช่เรื่องง่ายตายและเกิดขึ้นได้อย่างปัจจุบันทันด่วนทั้งสิ้น ยิ่งเมื่อวันนี้มาสนใจว่า แม้ “แรมโบ้อีสาน” สุภรณ์ อัตถาวงศ์ แกนนำอปพช.-กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติ ทำการชุมนุมล้อมฝึกกองกำลังชายฉกรรจ์ที่อาสาเข้ามาร่วมกิจกรรม แต่เมื่อเอาเข้าจริงกลับกลายเป็นว่า วันนี้อาสาสมัครอปพช.เหล่านี้ยังไม่มีความพร้อมอีกทั้งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นชายมีอายุ เลยกหักห้าสิบปีจำนวนไม่น้อย ซึ่งดูจะไม่เหมาะกับการรับมือในเหตุที่จะนำไปสู่ความรุนแรง

การยืดเวลาให้ผู้ถูกร้องอย่างนายกษัยยังลักษณ์ ได้มีเวลาหายใจ ไปจนถึงวันที่ 2 พ.ค.ในการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในคดีแต่งตั้งโยกย้ายถวิล เลขาริการสมช. โดยศาลรัฐธรรมนูญ เช่นนี้ ในอีกทางหนึ่งอาจกลายเป็นการเปิดช่องให้ “กลไกอำนาจ” ของรัฐบาล อย่าง “ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” หรือ คอ.รส.ได้แสดงฝีมือลายมือเพื่อเรียกคะแนนนิยมจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกษัย เปิดเกมรุกไล่ไปยังทุกเครือข่ายทุกกลุ่มในสังคมที่ประกาศตัวยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาล

ก่อนหน้านี้ คอ.รส.ได้ออกแถลงการณ์กดดันองค์กรอิสระ ทั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ - คณะกรรมการ

บัน พร้อมทั้งกดดันข้าราชการ จนเกิดเป็นกระแสโจมตีคอ.รส. อย่างหนักมาแล้วก็ตาม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปจนถึง การมีข้อเสนอที่ก้าวล่วงไปถึงสภา

แต่กลับดูเหมือนคอ.รส.เอง ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเสียงที่ดังมาจากฝั่งตรงข้าม มิหนำซ้ำยังเลือกที่จะเดินหน้าชนศาลรัฐธรรมนูญ เป็นรอบสอง ด้วยการข่มขู่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะเหตุที่ไม่มีความยุติธรรม ซึ่งการเดินหน้าชนกับฝ่ายตรงข้ามของ คอ.รส.จากนี้เป็นต้นไป มาจากแนวคิดและความเชื่อมั่นของบรรดา “บ๊ิก” ในคอ.รส.ว่าเดินมาถูกทางแล้ว ไม่อย่างนั้นฝ่ายตรงข้ามทั้งองค์กรอิสระไปจนถึง “ข้าราชการ” ฝั่งตรงข้ามคงไม่ “เดิน” อย่างที่เห็นแน่นอน

สถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ที่กำลังเกิดขึ้นและดำเนินไปในหลายมิติ โดยเฉพาะการเล่นเกมรุกจากฝ่ายรัฐบาลเอง ที่กำลังเผชิญหน้ากับมือบกบปส.-ข้าราชการที่สวมบทหมูไม่กลัวน้ำร้อน ตลอดจนองค์กรอิสระที่มีคดีสำคัญๆ อยู่ในมือ รวมทั้งยังต้องรักษาความสัมพันธ์กับ “กองทัพ” เอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ข่าวการปฏิวัติรัฐประหารเป็นจริงขึ้นมา

● ทีมข่าวคิดลึก



24 ส.ย. 2557

ฉบับประจำวันที่.....หน้า 1 : 8

เตือนยกเลิกแมน

ลอบถล่ม กวีแดง ศาลานจอจรถ

ปชป.ซัดรบ.ดึงดันเลือกตั้ง
ปูดทีมหม่ามารู้คซุกรีสอร์ต
สุเทพระดมกินจัดทัพใหญ่
กกด.เมิน ปชป.บอยคอตหาทางออกจัดเลือกตั้งใหม่ นัดถก
รัฐบาล 30 เม.ย. หาข้อสรุปคลอดพ.ร.ฎ.เลือกตั้ง มั่นใจจัด
เลือกตั้งใหม่ไม่ช้ารอย 2 ก.พ. "เพื่อไทย" ■ อ่านต่อหน้า 8

■ เตือน

ต่อจากหน้า 1

ขอบคุณ กกต.เดินทางจัดการเลือกตั้ง ซึ่งควรอยู่ในกรอบ 45-60 วัน เย้ย “มาร์ค” อ้างมีคนหวังสังหารคิดไปเอง ด้าน “มาร์ค” ยืนยันไม่ได้ขวางเลือกตั้ง “องอาจ” เตือนรบ.ดันเลือกตั้งเร็วไม่พ้นกลียุค ส่วน “มัลลิกา” แฉทีมฆาตกรศึกษาราม จ้องลอบสังหาร “มาร์ค” ซูริสอร์ตย่าน รามอินทรา ส่วนมติศาลรธน.ไฟเขียว “ปู” เลื่อนแจกคดีโยกย้าย “ถวิล” มีชอบ 15 วัน พร้อมสั่งไต่สวนพยาน 4 ปาก 6 พ.ค. “ทีมกฎหมายปชป.” บุกป.ป.ช.ร้องเอาผิด “ปู-ศอรส.” ออกแถลงการช่วยชุดมาตรา 157 ขณะทีคนร้ายบุกยิง “ไม่หนึ่ง” กวีเลือดแดงศาลานจอตระยานลาดปลาเค้าดับ ตร.มุ่ง 3 ปมสังหาร “เต็น” ประณามผู้ก่อเหตุ จิตร.จับคนร้ายให้เร็วที่สุด

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 23 เม.ย.57 นาย กุชรงค์ นุตราชวงศ์ เลขาธิการ กกต. แถลงว่าในการประชุม นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต.ได้แจ้งผลการหารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองว่า เป็นไปอย่างไรเรียบร้อย มี 58 พรรคการเมืองเข้าร่วม โดยมี 31 พรรคได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ยากให้เลือกตั้งเร็ว เห็นว่าควรเป็นวันที่ 15 มิ.ย. โดย กกต.ชี้แจงว่า เป็นไปไม่ได้ ส่วนอีกกลุ่มเห็นควรให้ชะลอไปก่อน เพื่อให้บ้านเมืองเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม โดยกกต.มี 3 แนวทางที่เป็นตุ๊กตา คือเลือกตั้งเร็วที่สุดคือวันที่ 20 ก.ค.วันที่ 17 ส.ค. และวันที่ 14 ก.ย.ซึ่งหลายพรรคการเมืองเห็นตรงกันว่า ควรเป็นวันที่ 20 ก.ค. จึงประสานไปยังนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการ นาย กช. เพื่อเชิญ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นาย กช. และร.ม.ว.กลาโหม และคณะมาหารือเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ในวันที่ 30 เม.ย.ที่สำนักงานกกต.ซึ่งนายสุรนันทน์ได้ตอบรับที่จะมาร่วมหารือแล้ว อย่างไรก็ตามเชื่อว่า การหารือดังกล่าวจะได้ข้อยุติ วันที่จะออก พ.ร.ฎ.วันเลือกตั้งใหม่และมั่นใจว่า การเลือกตั้งครั้งใหม่จะไม่ล้มเหลวและช้าร้อยเหมือนวันที่ 2 ก.พ.

นาย กช.ยังคงกล่าวต่อว่า ขณะนี้ กกต. ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งส.ว.เพิ่มเติมอีก 4 จังหวัดคือปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสิงห์บุรี และยังรับคำร้องคัดค้านผู้ได้รับการเลือกตั้ง ส.ว.ในจ.แพร่

ด้านนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวยืนยันว่า กกต. ควรจัดเลือกตั้งในเวลา 90 วัน ตามที่พรรคการเมืองเสนอกรอบระยะเวลา 45-60 วัน เพราะทางออก คือ การเลือกตั้งและหากเร่งการออก พ.ร.ฎ.เลือกตั้งใหม่ใน 2-3 สัปดาห์ เชื่อว่าประชาชนจะชื่นชม ส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมประชุมโดยอ้างเรื่องความปลอดภัย เห็นว่าเป็นการจินตนาการเกินความเป็นจริง และเชื่อว่าการตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุมในนาทีสุดท้าย เพราะได้รับคำสั่งมาจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ใช้หรือไม่โดยมีการสร้างเงื่อนไขอ้างไม่ปลอดภัยโดยใช้มวลชนกปปส. แจ้งวัฒนธรรมชุมนุมคัดค้าน

ส่วน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จะขอเดินทางในการช่วยหาทางออกประเทศให้ชัดเจน โดยในวันที่ 24 เม.ย.จะรู้ว่าจะทำอะไรต่อไปได้ และยืนยันว่า พรรคไม่ได้ขัดขวางการเลือกตั้ง

ขณะที่ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสังคมต้องพิจารณาว่า จะเดินไปสู่วิธีทางนั้นหรือไม่ แม้กกต.จะมีแผนในการกำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็ว แต่อยากให้ผู้พิจารณาว่า การกำหนดวันเลือกตั้งไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าได้ เพราะประเด็นสำคัญอยู่ที่

จะอย่างไรทำให้การเลือกตั้งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ส่วนที่นายโกดิน พลกุล ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย ระบุว่า บ้านเมืองจะเกิดกลียุคถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นช้านั้น คิดว่าถ้าการเลือกตั้งเร็ว โดยที่ไม่มีการยอมรับก็อาจเกิดกลียุคได้เช่นเดียวกัน เพราะอาจมีการคัดค้าน

ทางด้าน น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวยืนยันว่า การที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่เข้าร่วมประชุมกับ กกต.และพรรคการเมืองเกิดจากการประมวลสถานการณ์และการข่าวจากออร์กูมพรรค ฝ่ายความมั่นคงและกปปส.ตรงกันว่าจะมีการก่อเหตุทำให้มีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัย จึงต้องถามไปยังนายสุรพันธุ์ อรรถกวี รองเลขาธิการ นาย กช. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ร.ม.ว.แรงงาน ในฐานะ ผอ.ศอรส.ว่า ใช้หรือไม่ว่ามีทีมจากจ.ลำปาง คอยซุ่มอยู่ในที่ประชุม โดยมีทีมจากคลองเตย และทีมที่เคยก่อเหตุที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหากรัฐบาลมีความจริงจังขอให้ไปดูว่ามีใครไปพักที่ริสอร์ตย่านรามอินทรา เป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยลงมือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือไม่ และขอยืนยันว่าวันที่การ์ด คปท.ตาย เบ้าต้องการยิง คือ แกนนำ กปปส.และแกนนำคปท.ใช้หรือไม่ จึงไม่อยากให้เกิดเหตุแล้วมาเสียใจในภายหลัง ส่วนการทำทนายและกล่าวหาว่านายอภิสิทธิ์ชี้ฆาตกรนั้น ขอยืนยันว่ามีความพยายามทำร้ายนายอภิสิทธิ์มาที่ครั้งแล้ว แต่คนเหล่านั้นไม่ถูกดำเนินคดี เพราะเป็นลี้ลับใช้หรือไม่ ทีมที่ทำร้ายนายอภิสิทธิ์ที่กระทรวงมหาดไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายสุรพันธุ์ ซึ่งเป็นหัวใจในการฝึกการ์ดให้ใช้ความรุนแรงในปัจจุบัน หากยังตอบคำถามไม่ได้ก็ไม่สามรถมั่นใจในความปลอดภัยได้

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอขยายเวลาในการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหาขอให้พิจารณาสภาพความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นาย กช.

(อ่านต่อหน้า 14)

■ เดือน

ต่อจากหน้า 8

และรวมว.กลาโหมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 182(7) ประกอบมาตรา 268 หรือไม่ กรณีการแต่งตั้งโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสมช. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ขอขยายเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปอีก 15 วันนับตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. เป็นต้นไป และขออนุญาตนำพยานบุคคลจำนวน 4 คน เข้าไต่สวนต่อศาล

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีคำสั่งดังนี้ 1. อนุญาตให้ผู้ถูกร้องขยายเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในวันที่ 2 พ.ค.57, 2.ให้มีการไต่สวนพยานบุคคล ประกอบด้วย นายไพบุลย์ นิตติตะวัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ พล ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี นายถวิล ในวันที่ 6 พ.ค.2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปและให้พยานบุคคลดังกล่าว ยืนยันที่กักขังคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 29 เม.ย.57 หากไม่มาศาลหรือไม่ยืนยันที่กักขังคำยืนยันข้อเท็จจริงถือว่าไม่ติดใจ3.กรณีที่ผู้ถูกร้องขอให้ศาลไต่สวนพยานบุคคลประกอบด้วยพล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และพล.ต.อ.ชรินทร์ สุวรรณเภสัชศาลมีคำสั่งไม่ไต่สวนพยานบุคคลดังกล่าว แต่ถ้าจะยืนยันที่กักขังคำหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ยื่นได้ภายในวันที่ 2 พ.ค. นี้

ส่วนความเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองพ.อ.วินัย สุวาริ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่าการปฏิบัติของกองทัพบก ภายใต้กรอบศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รล.) ได้กำชับในระดับหน่วยให้เข้มงวดในการเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายและดูแลประชาชนให้ปลอดภัยมากที่สุดส่วนในการประชุมร่วมกับ ศอ.รล. ทางผู้แทนกองทัพบกได้เสนอให้มีการติดตามคดีความต่างๆ ที่สังคมให้ความสนใจ รวมถึงพยายามให้มีการดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่มีพฤติกรรมการเข้าชายฝั่งทำความผิด

ทางด้านนายวิรัตน์ กัลยาศิริ ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เข้ายื่นหนังสือต่อ

ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของศอ.รล.กรณีการออกแถลงการณ์ทั้งถึงการดำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญและป.ป.ช. เนื่องจากมองว่าเป็นการก้าวก่ายแทรกแซง การทำหน้าที่ของอัยการและไม่ใช่หน้าที่ของทาง ศอ.รล. เข้าชายฝั่งกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบด้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในฐานะพ.อ.ร.ม.น.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ร.ม.ว.แรงงานในฐานะพ.อ.ศอ.รล. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกฯ ในฐานะประธานที่ปรึกษา ศอ.รล., พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร., พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผบ.ตร. นายชัยเกษม นิติสิริ ร.ม.ว.ยุติธรรม นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกฯนายชาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และเตรียมฟ้องร้อง ต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปเนื่องจากเป็น การยั่วเย้าให้เกิดความไม่สงบและเกลียดชังป.ป.ช.

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 14.10 น. ได้เกิดเหตุคนร้าย 2 คนขับรถจยย.พร้อมใช้อาวุธปืนยิงใส่ นายอืด อิศระนารี อยู่บ้านเลขที่ 66/103 ม.4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หรือ “นายกมล ดวงผาสุก” หรือ “ไม่หนึ่ง ก.กุนที” และเป็นกวีเสื้อแดงบริเวณลานจอดรถหน้าร้านอาหารครกไม้ไทยลาว ช.ลาดปลาเค้า 24 แยก 2 เขตลาดพร้าว ระหว่างเดินไปอารถที่ลานจอดก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมโย เนื่องจากถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้ายตัดชั่วหัวใจ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่มุ่งปมสังหาร 3 ประเด็น คือเรื่องการเมืองเนื่องจากผู้ตายร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มคนเสื้อแดง รวมทั้งขัดแย้งเรื่องส่วนตัว และชู้สาว

ด้าน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขานุการป.ป.ช. ได้ออกประกาศ ประณามการกระ

ทำของผู้ก่อเหตุ พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

นายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ์ โฆษกนปช. กล่าวว่าการกล่าวหาเหตุมาจากเรื่องการเมืองถือว่าโหดร้ายเพราะคนที่ถูกฆ่ามักจะเป็นผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตย และสถานการณ์เวลานี้ เหมือนฝ่ายอำมาตย์ ที่ตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน เพื่อกวาดล้างคนที่ไม่จงรักภักดี และไม่รู้ว่าจะองค์กรนี้จะฆ่าหรือกวาดล้างเหมือนสมัย 6 ตุลาฯ หรือไม่

ขณะที่ นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานที่ปรึกษา นปช. กล่าวว่า นปช.จะจัดชุมนุมย่อยตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 26 เม.ย.ที่บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นที่แรก จนถึงวันที่ 1 พ.ค.ที่ จ.สุพรรณบุรีเป็นที่สุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมของมวลชนในแต่ละพื้นที่ก่อนชุมนุมใหญ่ ในวันที่ศาลรธน.ชี้ขาดสถานภาพนายกฯ

ด้านนายจตุพรพรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวว่า เราจะเฝ้าที่ศูนย์เครื่องกันก่อนถึงวันนัดตลกับนายสุเทพตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. -1 พ.ค. จากนั้นจะเตรียมตัวมาที่ ถนนอักษะ

ขณะที่ความเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.เมื่อเวลา 10.15 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมแกนนำ ได้ร่วมเดินขบวนออกจากเวทีสวนลุมพินีไปยังการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำนักงานใหญ่ ซิดลม เพื่อเชิญชวนให้พนักงานออกมาร่วมต่อสู้ขับไล่รัฐบาลท่ามกลางการตคยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม คาดว่าในวันที่ 30 เม.ย.นี้ จะประกาศทิศทางเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายว่าเป็นอย่างไร เชื่อว่าจะมีมวลชนออกมาเป็นจำนวนมากโดยชุมนุมต่อเนื่องหลายวัน